



ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

**8มาตรการควบคุม28จว.  
สมุทรสาคร  
ติดเพิ่ม'541คน'**

ไม่รวมทั้งบพ.  
ทะลัก'315ราย'  
4อังกฤษ-ป่วย  
เชื้อกลายพันธุ์  
ไทยหลังปีใหม่ ทำนิวไฮ  
เจอผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มพรวด  
โดยสมุทรสาครนำโด่ง จังหวัด  
เดียวพบติดเชื้อ ★ มีต่อหน้า 10





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1(ต่อหน้า 10)

**8 มาตรการ** ☆ **ต่อจากหน้า 1**  
 541 คน ส่วนทั่วประเทศยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มไม่หยุด  
 915 ราย ส่งผลรัฐบาลประกาศใช้ยาแรงคุมเข้มสูงสุด  
 8 ข้อ ใน 28 จว. ด้านปลัด สธ.สั่งสาธารณสุขจังหวัด  
 เตรียมให้พร้อมทั้ง รพ.-ยา-เวชภัณฑ์ รวมถึง  
 รพ.สนาม ค่ายกักกันเชื้อไม่หยุด ด้านนายแพทย์  
 คนตั้งยืนยันพบเชื้อโควิดสายพันธุ์อังกฤษในไทย  
 แล้ว จากครอบครัวชาวอังกฤษ 4 คนในสถานกักตัว  
 ทางเลือก มั่นใจหากไม่หลุดรอดออกมาไม่แพร่  
 กระจายออกจาก ASQ หรือข้ามชาติไทยจะได้รั้งขึ้น  
 จากจีน 2 ล้านโคตก่อน ช่วงปลาย ก.พ. ส่วนวัคซีน  
 ของเอสตราเซนกา 28 ล้านโดสจะผลิตในไทย คาด  
 ปลาย พ.ค.ถึงได้ลิซ่าให้คนไทย

ขึ้นศักราชใหม่ 2564 มาไม่ถนัด ไทยพบ  
 ผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)  
 ทะยานทำสถิติใหม่กว่า 800 คน หน้าซ้ำพบเชื้อ  
 ไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์อังกฤษแล้ว แต่ยังมี  
 ข่าวดีเรื่องวัคซีนที่จะได้จากจีนล็อตแรก

★ **ไทยติดโควิดเพิ่ม 315 คน**  
 ที่ทำเนียบรัฐบาลเมื่อเวลา 16.30 น.วันที่ 3 ม.ค.  
 นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์  
 การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงสถานการณ์ตัวเลข  
 ผู้ติดเชื้อ ว่า ผู้ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นติดเชื้อ  
 ในประเทศ 294 ราย อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัด  
 ให้ 21 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 7,694 ราย  
 หายป่วยแล้ว 4,387 ราย รักษาในโรงพยาบาล  
 8,298 ราย เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมอยู่ที่ 64 ราย  
 โดยผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อในประเทศ (ระบบเฝ้า  
 ระวัง และระบบบริการ) 294 ราย มีที่เชื่อมโยง  
 จ.สมุทรสาคร 1 ราย เป็นหญิงไทย เชื่อมโยง จ.  
 สมุทรสงคราม 1 ราย เป็นหญิงสัญชาติไทย และ  
 เชื่อมโยงกับภรรยา จ.ชลบุรี 1 ราย ใน กทม.เป็นชาย  
 สัญชาติไทยเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการรอผลการสอบสวน  
 โรค 235 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม และไม่มีจังหวัด  
 ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น ยังคงอยู่ที่ 53 จังหวัด แต่ยัง  
 พบว่าจังหวัดทางภาคตะวันออกเฉียงใต้ติดเชื้อยัง  
 เพิ่มขึ้น สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อ  
 รวม 84,975,277 ราย รักษาหายแล้ว 60,098,000  
 ราย และเสียชีวิตรวม 1,843,818 ราย

★ **ขง 8 มาตรการนายกฯเกาะ**  
 นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวถึงข้อจำกัดที่ว่า พล.อ.ประ  
 ยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.สบค.  
 ได้ลงนามในประกาศมาตรการฉบับที่ 6 ว่าในการ

ประชุม สบค.วงเล็กและการประชุมคณะกรรมการ  
 อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์  
 และสาธารณสุข (สปก.สธ.) เมื่อช่วงเช้า มี  
 การปรับแก้ร่างเป็นร่างที่จะนำเสนอเพื่อให้นายกฯ  
 พิจารณาเห็นชอบ โดยมีทั้งหมด 8 ข้อที่จะเกิด  
 ขึ้นในประกาศมาตรการฉบับที่ 6 อาทิ การห้าม  
 ใช้อาคารหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือ  
 การห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน สถาบัน  
 การศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์  
 ที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด หรือสีแดงที่  
 จะประกาศ 28 จังหวัด

★ **สายการบิน-ขนส่ง ยังทำได้**  
 เมื่อถามว่าคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงอย่างพนักงาน  
 บริษัท คนขับรถส่งต่างๆ ที่ต้องไปพื้นที่สีส้ม สีเหลือง  
 ยังทำได้อยู่หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่ายังทำได้อยู่  
 รวมถึงสายการบิน รถประจำทาง รถตู้ขนส่ง แต่  
 ณ.วันนี้ การสอบสวนโรคมีความสำคัญ ประชาชน  
 ต้องรับฟัง พกการติดต่อเรื่องพาหนะขนส่งและได้  
 พูดคุยในที่ประชุม สบค.เป็นข้อสรุปของกระทรวง  
 สาธารณสุข โดยพบว่าที่ขับรถประจำทางติดเชื้อ  
 ทำคนที่นั่งในรถผู้ติดเชื้อครั้งเดียว ถ้าเกิดขึ้นสาย  
 ไหน ให้เป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด บวกคนควบคุม  
 ของจังหวัดนั้นพิจารณาต่อไปถ้าติดและเข้มขึ้นมา  
 ตรงไหนเส้นทางนั้น การนั่งรถแถวนั้นอาจเข้มกว่า  
 ประกาศ สบค.ได้ แต่จะอ่อนกว่าไม่ได้ ทั้งนี้ เรา  
 ไม่อยากให้เห็นทางกันมาก ให้ลดลงให้ได้ เพราะ  
 หลักการติดเชื้อเกิดจากการไปมาหาสู่กัน ไม่เว้น  
 ระยะเวลา

★ **แจกเหตุไม่ใช่คำว่าล็อกดาวน์**  
 เมื่อถามถึงเหตุผลที่ไม่ใช่คำว่าล็อกดาวน์  
 และจะมีมาตรการเยียวยาชดเชยการปิดกิจการต่างๆ  
 อย่างไร นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ สบค.  
 ประกาศว่าต้องมีการล็อกดาวน์ แน่แน่นอนว่าสิ่ง  
 นี้ทำให้กระทบปัญหาเศรษฐกิจ กระทั่งต่อการหา  
 รายได้ของทุกท่านเป็นภาพทำให้ทุกคนลำบากไป  
 หมด และต้องมีมาตรการเยียวยา ฉะนั้นมีค่าใช้จ่าย  
 ต้องเสีย และขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ไม่ใช่บอกว่  
 งดเที่ยวบิน ปิดร้านอาหารแล้วจะลดโรคติดเชื้อได้  
 เราได้บทเรียนครั้งที่แล้วว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดคือ  
 ประชาชน คนปกติถูกจำกัดบริเวณ เวลาและสถานที่  
 แต่คนที่ทำผิดกฎหมายยังทำละเมิดกฎหมาย  
 เล่นการพนันมีวาม หรือดื่มสุราเหมือนเดิม เราคง  
 ไม่ให้สุริยชนจะต้องมาเดือดร้อนเราทุกคนสามารถ  
 ร่วมมือไปกันได้ ทำมาหากินในรูปแบบวิถีใหม่ และ  
 แต่ละจังหวัดสถานการณ์ก็แตกต่างกัน

★ **แยกสีพื้นที่เพื่อยับยั้งการระบาด**  
 ส่วนการแบ่งสีของแต่ละจังหวัดนั้น นพ.  
 ทวีศิลป์กล่าวว่าแผนที่มีมาตรการกับแผนที่ระบาดจริง  
 คณะกรรมการตั้งไว้สีมากกว่าเดิมเพื่อเป็นมาตรการ

ยของการระบาด เพราะฉะนั้นเราต้องมีการ  
 ระบาด-2 ก้าว สีขาวที่ติดสีส้มหรือเหลือง จะมั่นใจ  
 ได้หรือไม่จะเป็นสีขาวไปตลอด ถ้าป้องกันให้ดีต้อง  
 มีมาตรการสูงอยู่ข้างจังหวัดที่มีสีแดงด้วย นี่คือฝ่าย  
 ยุทธศาสตร์การทำงานวามมาตรการนี้ทั้งของกระทรวง  
 สาธารณสุขพูดคุยกับฝ่ายความมั่นคง คือเลขาธิการ  
 สมช.ขอมาตรการนี้มา ต้องขอภัยถ้าเป็นสีขาว  
 อย่างประชาชนที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่มีรายงาน  
 ผู้ติดเชื้อ แต่เราก็หยิบมาไว้ในพื้นที่สีแดง นำเรียน  
 เป็นโอกาสที่ดีจะได้ดูแลดีแต่เป็นการระบายสีตาม  
 มาตรการ แต่ความเป็นจริงยังเป็นสีขาวหรือสีเขียว  
 อยู่ ยิ่งแค่เฝ้าระวัง แต่ต้องเฝ้าระวังสูงที่สุด เพราะ  
 กันไม่ให้ผู้ติดเชื้อในพื้นที่สีแดงมาจังหวัดท่าน  
 เลยต้องขออนุญาตประกาศเป็น 28 จังหวัด จากเดิม  
 ควรเป็นแค่ 10 จังหวัดพื้นที่สีแดง เพื่อให้ปลอดภัย  
 โรคไปตลอด

★ **ไทยพบโควิดสายพันธุ์อังกฤษ**  
 ต่อมาผู้สื่อข่าวรายงานว่า เฟซบุ๊ก ส.พ.ยง  
 ภู่วรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้าน  
 ไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์  
 มหาวิทยาลัย ได้เผยแพร่ข้อมูลระบุว่า ศูนย์เชี่ยวชาญ  
 เฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์  
 จุฬาฯ ได้ถอดรหัสสายพันธุ์ พบสายพันธุ์อังกฤษ  
 หรือที่เรียกว่า สายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ B.1.1.7  
 ในประเทศไทย จากครอบครัวชาวอังกฤษ 4 คน  
 พ่อ แม่ ลูก 2 คน ติดเชื้อทั้ง 4 คน โดยแม่และลูก  
 เป็นก่อน พ่อเป็นทีหลังมาจากเมือง Kent ประเทศ  
 อังกฤษและอยู่ใน ASQ (Alternative State  
 Quarantine) โรงพยาบาลเอกชนและเรควบคุม  
 อย่างดีไม่ให้แพร่กระจายออกไป

★ **ยันไม่ทำให้โรครุนแรงขึ้น**  
 ส.พ.ยง ระบุอีกว่าทั้งนี้การถอดรหัสพันธุกรรม  
 ทำให้ทราบว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของอังกฤษ  
 กลายพันธุ์ที่ทั่วโลกเฝ้าระวังกันมากและมีการระวั  
 ภัยมานานจากอังกฤษ ได้ทำการถอดรหัสพันธุกรรม  
 2 ราย มีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งเกาะจับตัวรับของ  
 เซลล์มนุษย์ (N501Y) การกลายพันธุ์ที่จุดตัดของ  
 สไปค์โปรตีน (P681H) ตำแหน่งอื่นๆที่ขาดหายไป  
 (Spike 69-70 Deletion) และตำแหน่งอื่นๆอีก  
 ดังในรูป สายพันธุ์นี้ทำให้การแพร่ระบาดได้ง่าย  
 และกระจายรวดเร็ว ในครอบครัวนี้ติดหมดทั้ง 4 คน  
 อย่างไรก็ตาม สำหรับประเทศไทย สายพันธุ์นี้ไม่ได้  
 ทำให้โรครุนแรงขึ้นและไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ  
 ของวัคซีน ขอให้สบายใจได้ ผู้ป่วยทั้ง 4 รายนี้อยู่  
 ในความควบคุมและระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้  
 เชื้อหลุดรอดออกมาได้ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล  
 ในห้องความดันลบและต้องมั่นใจว่าไม่มีเชื้อแล้ว  
 จึงจะออกมา ดังนั้นโอกาสที่จะแพร่ขยายในประเทศไทย  
 ไทยจึงไม่มี ทั้งนี้ผู้ที่มาจากประเทศอังกฤษเข้าประเทศ  
 ไทยจะต้องเฝ้าระวัง ในรายที่มาจากต่างประเทศ  
 การถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูลจะเป็น





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1(ต่อหน้า 10)

ประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยหาแหล่งที่มาของโรค

★ ให้ สสจ.เตรียม รพ.สนาม

ต่อมาที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค เผยความคืบหน้าผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในไทยว่าภาพรวมผู้ติดเชื้อมีเพิ่มมากขึ้น จุดแพร่ระบาดคือ จ.สมุทรสาคร กรุงเทพฯ และจังหวัดในภาคตะวันออก บางจังหวัดมีความรุนแรงมากขึ้น เช่น จันทบุรี ตราด และอ่างทอง ส่วนจังหวัดอื่นๆที่พบผู้ติดเชื้อที่มาจาก จ.สมุทรสาคร สามารถควบคุมได้ดี เพราะติดตามผู้สัมผัสได้ครบ ทั้งนี้ นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด (สสจ.) ทุกจังหวัดประสานงานกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด จัดเตรียมโรงพยาบาล โรงพยาบาลสนาม ยา เวชภัณฑ์ อุปกรณ์ต่างๆให้พร้อม ให้ทุกโรงพยาบาลจัดตั้งคลินิกโรคโควิดเปิดบริการตลอด 24 ชั่วโมง และตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในผู้ป่วยทุกรายที่มีประวัติเสี่ยง เช่น ไปบ่อน มีคนในครอบครัวไปบ่อน สัมผัสกับแรงงานต่างด้าว และกำชับเฝ้าระวังกลุ่มประเภอบาง ได้แก่ ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัว เป็นต้น

★ มั่นใจคุมเชือกลายพันธุ์ไม่หลุด

ส่วนกรณีไทยพบผู้ติดเชื้อกลายพันธุ์จากประเทศอังกฤษ เป็นครอบครัวชาวอังกฤษ 4 คนในสถานที่กักกันของรัฐนั้น นพ.โอภาสกล่าวว่าครอบครัวนี้เดินทางมาถึงไทยตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.2563 เข้าสู่สถานที่กักกันของรัฐ และตรวจพบเชื้อ จึงนำตัวรักษาในโรงพยาบาลแล้ว ขอยืนยันว่ากรมควบคุมโรคจะดูแลเป็นอย่างดีไม่ให้เชื้อหลุดรอดออกไปภายนอก โดยจะกักตัวให้ครบ 14 วันตามมาตรฐาน และผู้โดยสารคนอื่นๆในเที่ยวบินเดียวกันนี้ยังไม่พบการติดเชื้อ สำหรับสายพันธุ์อังกฤษนี้มีการแพร่กระจายได้เร็วขึ้น แต่ไม่ได้มีความรุนแรงมากขึ้นไปกว่าสายพันธุ์ G ที่พบในผู้ติดเชื้อในไทย และสายพันธุ์อังกฤษไม่มีผลต่อประสิทธิภาพของวัคซีนที่กำลังมีการผลิตทั่วโลกในขณะนี้ อย่างไรก็ตามขณะนี้กระทรวงสาธารณสุขมีคำแนะนำให้กระทรวงการต่างประเทศระงับเที่ยวบินจากอังกฤษมาไทยในช่วงนี้ด้วย

★ ไทยจะได้วัคซีนเงินปลาย ก.พ.

สำหรับความคืบหน้าเรื่องวัคซีนนั้น นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ปลายเดือน ก.พ.ถึง เม.ย.นี้ ไทยจะได้รับวัคซีนจากบริษัทซิโนแวค ประเทศจีน รวม 2 ล้านโดส และที่ไทยทำสัญญาจัดซื้อกับบริษัทแอสตราเซนคา จำนวน 26 ล้านโดส เป็นการผลิตในประเทศไทย โดยบริษัทสยามไบโอไซเอนซ์คาดว่าจะปลาย พ.ค. 64 จะได้รับวัคซีนลอตแรกมาฉีดให้กับคนไทยฟรี

เพื่อให้ได้วัคซีนตามเป้าหมายที่วางไว้คือ จะฉีดให้คนไทยร้อยละ 50 ของประชากรไทยและไม่ปิดกั้นบริษัทเอกชนที่จะนำเข้าวัคซีน แต่วัคซีนต้องขึ้นทะเบียนกับองค์การอาหารและยาและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

★ สมุทรสาครนำโด่งติดเชื้อ 541 คน

สำหรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทั่วประเทศ ตลอดวันที่ 3 ม.ค. ยังพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ยืนยันว่า ณ เวลา 14.00 น. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 541 ราย ทั้งจากในโรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก โดยแบ่งเป็นเข้าตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาล 36 คน จำแนกเป็นคนไทย 29 คน ต่างด้าว 7 คน ส่วนการค้นหาเชิงรุกพบ 505 คน จำแนกเป็นคนไทย 57 คน และต่างด้าว 448 คน รวมมียอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 2,401 คน จำแนกเป็นจากการค้นหาเชิงรุก 1,945 คน จำแนกเป็นคนไทย 160 คน และต่างด้าว 1,785 คน ส่วนการตรวจค้นพบในโรงพยาบาลรวม 456 คน จำแนกเป็นคนไทย 365 คน และต่างด้าว 91 คน

★ เล็งเปิดอีก 3 ศูนย์ฯ รับผู้ป่วย

ส่วนการบริหารจัดการศูนย์กักกันคนสารพัดที่ปิดให้บริการแล้ว 1 แห่ง ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีการนำผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าพักรักษาที่ศูนย์ฯ วัดโกรกกราก ณ วันที่ 3 ม.ค.อีก 45 คน ทำให้ยอดรวมผู้เข้าพักรักษาในศูนย์ฯ วัดโกรกกราก มีทั้งสิ้น 97 คน จากจำนวนที่รองรับได้ทั้งหมด 140 คน และคาดว่าจะมีการนำเตียงเข้ามาเสริมอีก 30 เตียง ส่วนความชัดเจนเกี่ยวกับศูนย์กักกันคนสารพัดแห่งแรก ที่สนามกีฬาหลวงจังหวัดสมุทรสาคร ที่สามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการหรือแสดงอาการไม่มากนัก เข้าพักรักษาตัวได้ประมาณ 540 คนนั้น ขณะนี้มีความพร้อมนำผู้ติดเชื้อเข้ามาพักได้แล้ว ขณะที่ในส่วนของศูนย์ฯ ที่วัฒนาแพคทอรีที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำ-ห้องสุขากับพื้นที่เพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ที่จังหวัดได้ออกประกาศคำสั่งเป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดตั้งศูนย์กักกันคนสารพัดต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ แห่งที่ 4 วัดเทพนรรัตน์, แห่งที่ 5 อาคารอเนกประสงค์ เทศบาลตำบลนาดี และแห่งที่ 6 วัดช่องลม โดยหลังจากนี้ยังมีสถานที่เตรียมจะประกาศอีก คือ อาคารหลังคาโค้งของอบต.ท่าทราย ที่รองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ 200 กว่าคน ซึ่งทั้งหมดนี้ยังไม่พอกับปริมาณผู้ติดเชื้อที่คาดการณ์ไว้ว่าจะต้องมีพื้นที่รองรับได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 คน

★ กุญจนชาวบ้านเข้าใจ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่ชาวบ้านรอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สมุทรสาคร เคยรวมตัวคัดค้านไม่ให้นำเข้าผู้ติดเชื้อเข้ามาพักอยู่

ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนั้น ต่อมาตัวแทนชาวบ้านรอบมหาวิทยาลัยฯ ได้มาประชุมร่วมกันอีกครั้งเมื่อช่วงสาย โดยมีนายวุฒิจันทร์ สุภักนิช หัวหน้าสำนักงานจังหวัดสมุทรสาคร มาหารือพูดคุยสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน พร้อมทั้งให้เห็นถึงสถานการณ์ความจำเป็น และมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของจังหวัดสมุทรสาครให้ชาวบ้านรับทราบ ในที่สุดชาวบ้านพร้อมใจกันยอมยินยอมให้จัดตั้งศูนย์กักกันคนสารพัดในพื้นที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สมุทรสาครแล้ว

★ อาการ ผวจ.สมุทรสาครดีขึ้น

ด้านความคืบหน้าอาการนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เปิดเผยว่าในรอบ 24 ชม.ที่ผ่านมามีอาการมีแนวโน้มดีขึ้น ชีพจรและระดับออกซิเจนในเลือดดีขึ้น สามารถปรับมาอยู่ในท่านอนหงายออกปัสสาวะได้แล้ว ถือเป็นสัญญาณที่ดี แม้บางช่วงระดับออกซิเจนในเลือดจะลดลงเล็กน้อย แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ ไม่ต้องกลับไปนอนพลิกคว่ำ จากนี้จะค่อยๆเข้าสู่ขั้นตอนการถอดเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้ผู้ป่วยฯ ผูกหายใจได้ด้วยตนเอง แต่อาจต้องปรับระดับออกซิเจนบ้างเป็นระยะ เพื่อให้ร่างกายค่อยๆปรับตัว ไม่อยากให้รีบร้อนจนเกินไป ส่วนการให้ยาฟิววิราจะเวียร์ยังคงต้องให้อยู่แต่จะค่อยๆลดปริมาณลงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการตรวจปริมาณไวรัสในร่างกายนอกจากเมื่อถอดเครื่องช่วยหายใจได้แล้วจะค่อยๆลดปริมาณลงได้ ภาพรวมถือว่าทุกอย่างเป็นไปทางบวก ส่วนนางสุพิชา วิจิตรแสงศรี ภริยาผู้ว่าฯนั้น ย้ายมารับการรักษาที่ รพ.ศิริราช ตั้งแต่วันที่ 31 ม.ค. อาการปกติ ไม่ได้รุนแรง โดยอยู่ในห้องแยกโรค ไม่ได้อยู่ในห้องไอซียู การย้ายมาที่ รพ.ศิริราช ไม่ใช่เพราะมีอาการหนัก แต่เพื่อความสะดวกสำหรับครอบครัวและเป็นกำลังใจให้กัน

★ ระยองพบติดเชื้อเพิ่ม 43 คน

ต่อมาตั้งแต่ช่วงบ่ายถึงเย็น มีการแถลงการพบผู้ติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีกเป็นระยะ โดยนายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง นำคณะแถลงสถานการณ์โควิด-19 ประจำวันที่ในระยองมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอีก 43 คน กระจายใน 7 อำเภอ รวมผู้ป่วยทั้งหมด 386 คน ผู้ป่วยที่พบมากที่สุดยังเป็นเขตพื้นที่ อ.เมืองระยอง ส่วน อ.วังจันทร์ ยังไม่พบผู้ป่วย ตรวจหาเชื้อในแบบเชิงลึกแล้ว 6,204 คน นอกจากนี้ ในโซเชียลมีเดียของผู้พบเชื้อ 2 คน พบว่าเป็นชายไทยพ่อค้าไก่สด และชายชาวพม่า พ่อค้าปลาสด ในตลาดแม่แดง ตลาดสดกลางเมืองระยอง ต้นตอจากป่อนการพนัน จึงขอแจ้งให้พ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าที่มาในตลาด ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค.63 ถึง 2 ม.ค.64 ถือว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยง





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1(ต่อหน้า 10)

เช่นเดียวกับผู้เขาไป ณ.กรุง ไทย สาขาพาประดู และสาขานิคมพัฒนารยะของ จึงขอให้รีบมาตรวจหาเชื้อโควิดโดยเร็ว สำหรับตลาดแม่แดงได้ปิดทำความสะอาด จะเปิดในวันที่ 5 ม.ค.64 ทั้งนี้ ผู้ที่เป็นกลุ่มเสี่ยงหากไม่พร้อมที่จะกักตัวเองก็ขอให้เสียสละเพื่อส่วนรวม เข้ามาพักกักตัวในพื้นที่ที่ทางจังหวัดเตรียมไว้ให้ ซึ่งมีความสะดวกสบายในทุกด้าน และร้านอาหารให้ขายอาหารนั่งทานได้ปกติแต่นั่งให้ห่างมีมาตรการคัดกรองหรือจะห่อกลับบ้านก็ยังดีก็แล้วแต่

**★ 7 คนปอดบวมไม่ถึงโลมา**

ด้าน นท.สุนทร เจริญภูมิการกิจ สสจ.ระยอง กล่าวว่า สำหรับพบผู้ป่วยโควิด-19 ทั้งหมด 386 คน มี 7 คน ที่มีอาการปอดบวม แต่อาการทั่วไปยังทรงตัว โดยแพทย์ได้ให้การรักษาย่างเต็มที่ไม่ถึงกับโลมา สำหรับผู้ป่วยที่อาการรุนแรงจะนำผู้ป่วยไปยั้งพื้นที่ รพ.สนาม ที่เตรียมไว้ฝากให้ประชาชนชาวระยองควรหลีกเลี่ยงในจุดเสี่ยงควรใส่หน้ากากทุกครั้งที่เดินทางออกจากบ้านเว้นระยะห่างที่สำคัญควรอยู่บ้านหยุดเชื้อจะปลอดภัยที่สุด

**★ เปิดเพิ่มจุดตรวจเชื้อที่ บขส.เก่า**

ขณะที่บรรยากาศบริเวณตลาดเนินอุไรสวนศรีเมือง เขตเทศบาลนครระยอง ซึ่งเป็นจุดตรวจคัดกรองค้นหาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ช่วงเช้าวันที่ 3 ม.ค. ยังมีชาวระยองเข้ามาขอตรวจคัดกรองหาเชื้อกันอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามเจ้าหน้าที่คัดกรองระบุว่า ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเสี่ยงลูกหลานการกรงไทยสาขาระยองที่เข้าไปใช้บริการในธนาคารหลังพบพนักงานของธนาคารป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวน 3 คน นอกจากนี้ยังเป็นกลุ่มเสี่ยงลูกจ้างร้านต้นหมูกระทะ ที่มีผู้ป่วยติดเชื้อเข้าไปใช้บริการ และกลุ่มเสี่ยงรถตู้โดยสารสาย บขส.ใหม่-สนามบินอู่ตะเภา ที่คนขับรถติดเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง ได้สั่งตั้งจุดตรวจคัดกรองในเขตเมืองระยอง เพิ่มขึ้นอีก 1 แห่ง คือที่บริเวณ บขส.เก่า ศูนย์การค้าระยอง โดยจะเริ่มเปิดวันที่ 5 ม.ค.นี้

**★ จันทบุรี โผล่พรวด 68 คน**

ส่วนที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาโควิด-19 (ศบค.) จ.จันทบุรี ช่วงบ่ายวันเดียวกัน นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี แถลงยืนยันพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 68 คน ทำให้ขณะนี้มียอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 122 คน ในระยะเวลา 7 วัน (นับวันแรก 28 ธ.ค.63) ซึ่งกลุ่มผู้ป่วยติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นมาใหม่เป็นกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากผู้ป่วยชุดก่อนๆที่ได้ผ่านการตรวจหาเชื้อและสอบสวนโรค โดยกระจายอยู่ในพื้นที่ 9 อำเภอ ยกเว้น อ.แก่งหางแมว พร้อมยืนยันขณะนี้จังหวัดยังไม่ได้ประกาศล็อกดาวน์จังหวัด หรือเคอร์ฟิวแต่ใช้มาตรการจากเบาไปหาหนัก แต่ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการปิดที่พักร้านอาหารทุกประเภทเป็นการชั่วคราว ซึ่งจะทำให้ผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด

ลดลง ส่วนการล็อกดาวทั้งภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับคำสั่งของ ศบค. ส่วนตลาดห้างร้านต่างๆ หากพบไม่ดำเนินการตามมาตรการป้องกันสูงสุดสามารถสั่งปิดได้เช่นกัน นอกจากนี้ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนัดหมายกลุ่มเสี่ยงเข้าตรวจหาเชื้อเป็นพิเศษ โดยจะเปิดตรวจในวันอังคาร พุธ พฤหัส ซึ่งคาดว่าจะมีมากกว่า 500 ราย

**★ ส่วนใหญ่โยงบ่อน-ตลาดสด**

ด้านนายแพทย์อภิรักษ์ พิศุทธิ์อัครณ์ นายแพทย์สสจ.จันทบุรีเปิดเผยว่า จากการวิเคราะห์ที่โหมไคน์ของผู้ติดเชื้อรายใหม่ 68 คน เป็นกลุ่มวัยทำงานและผู้สูงอายุ โดยมากสุดอยู่ในพื้นที่ อ.เมือง อ.ขลุง อ.ท่าใหม่ อ.โปงน้ำร้อน และ อ.แหลมสิงห์ ตามลำดับ ซึ่งมีการติดเชื้อภายในจังหวัดลักษณะเป็นกลุ่มก้อนจากสถานที่เสี่ยงสูงสุด รวมไปถึงตามงานเลี้ยงฉลองและงานศพ ในช่วงกลาง ธ.ค.เป็นต้นมา ซึ่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้เดินทางไปตามสถานที่ดังกล่าวให้ไปรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและสังเกตอาการตัวเอง โดยสถานที่ดังกล่าวประกอบไปด้วย บ่อนการพนัน ที่ระยองที่เนินสูง อ.ท่าใหม่ที่แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด ร้านมวยตู้ ต.จันทเขลม อ.เขาคิชฌกูฏ ที่หนองสิงห์ อ.นายายอาม บ้านคลองยายค่านอกจากนี้ยังมีกลุ่มตลาดหรือตลาดนัด ห้างสรรพสินค้า ร้านค้า งานศพ โรงแรมที่พัก อาทิ ตลาดสดมะขาม อ.มะขาม ตลาดนัดเนินสูง อ.ท่าใหม่ ตลาดน้ำอูน ตรงข้ามหมูบ้านศิลาพร 1 อ.เมือง ตลาดนัดบ้านอ่าง ต.อ่งศรี อ.มะขาม ตลาดสวนมะม่วง อ.เมือง ตลาดนายายอาม อ.นายายอาม ร้านค้าใกล้วัดหมูดุ ต.คลองขุด อ.ท่าใหม่ ร้านท่าผรมน้ำ อ.เมือง ห้างโลตัส จันทบุรี อ.เมือง ไซ้ตั้งน้ำก่อสร้างซอย 13 ต.ปะปนอ.ขลุง งานศพที่บ้านอ่าง อ.มะขาม วัดสามผาน วัดยางระยอง ฯลฯ

**★ ชลบุรี-อ่างทองมาแรงเพิ่มอีก**

ส่วนที่ จ.ชลบุรี สสจ.ชลบุรี รายงาน ณ เวลา 12.00 น. วันที่ 3 ม.ค. ยืนยันผู้ติดเชื้อรายใหม่ 62 คน เป็นชาย 27 คน หญิง 35 คน ทำให้ขณะนี้ จ.ชลบุรี มีผู้ป่วยสะสม 305 คน เสียชีวิต 1 คน ที่ จ.ตราด คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด รายงานพบมีผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 12 คน ทั้งหมดเชื่อมโยงกับบ่อนพนันที่ ต.แสนตุ้ง อ.เขาสมิง จ.ตราด เป็นทั้งผู้ที่เดินทางไปเล่นอเนงและผู้ใกล้ชิดผู้ที่ไม่เล่นทำให้ปัจจุบันจังหวัดตราดมีผู้ติดเชื้อสะสม 23 คน ในจำนวนนี้ 22 คน เชื่อมโยงกับบ่อนการพนัน มีเพียง 1 คนเท่านั้นที่เดินทางไปทำบุญที่บ้านญาติในจังหวัดระยองและติดเชื้อ ส่วนนายจรเกียรติ รักพานิชย์ ผวจ.อ่างทอง ได้โพสต์เฟซบุ๊กแจ้งให้ประชาชนทราบ ว่า ณ เวลา 16.00 น. วันที่ 3 ม.ค. ยืนยันพบผู้ติดเชื้ออีก 30 คน โดยเป็นตัวเลขที่พุ่งขึ้นเพราะสาธารณสุขจังหวัดอ่างทองลงไปตรวจคัดกรองกลุ่ม

พบเชื้อและกักตัวรักษา

**★ หลายจังหวัดยอดติดเชื้อทะลัก**

ส่วน จ.นครปฐม สาธารณสุขจังหวัดแจ้งยืนยันผู้ป่วยโควิด-19 รายใหม่อีก 3 คน เป็นชายทั้งหมด อายุ 43 ปี ชาว ต.ไร่จึง อ.สามพราน อายุ 44 ปี ชาว ต.แหลมบัว อ.นครชัยศรี และอายุ 29 ปี ชาว ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน ส่งผลให้ในจังหวัดมีผู้ป่วยระลอกใหม่รวม 65 คน เช่นเดียวกับจังหวัดสมุทรสงคราม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน เป็นหญิง อายุ 50 ปี ทำงานโรงงานอาหารทะเลแปรรูป อ.เมืองสมุทรสาคร พักอยู่ในพื้นที่ ต.ปลายโพรง อ.อัมพวา ทำให้จังหวัดมียอดติดเชื้อสะสม 20 คน ส่วน จ.ลำปาง นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผวจ.ลำปาง แถลงยืนยันพบผู้ป่วยโควิด-19 อีก 2 คน เป็นชายไทย อายุ 33 ปี และเป็นหญิง อายุ 24 ปี ทำให้อยอดรวมสะสม 3 คน พร้อมกันนี้ได้สั่งการให้พื้นที่ 3 ตำบลคือ ตำบลต้นธงชัย ตำบลแปลงแสนทอง และตำบลสวนดอก ในอำเภอเมือง จ.ลำปาง เป็นพื้นที่สีส้มด้วยต่อด้วยช่วงเย็น นายสมบูรณ์ ศิริเวช ผวจ.ชัยนาท แถลงยืนยันมีผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 คน เป็นชายอายุ 37 ปี ข้าราชการบำนาญ จ.ชลบุรี ที่เดินทางกลับบ้านในพื้นที่ จ.ชัยนาท โดยมีประวัติขับรถไปปรับ-ส่งลูกค้าขายวัย 50 ปี ที่บ่อนแกมบีกีฬาได้ ส่วน จ.อำนาจเจริญ พบผู้ป่วยเพิ่ม 1 คน เป็นหญิงชาวลาว เป็นพนักงานเสิร์ฟในสถานบันเทิงย่านริชคาเดินทางมาพร้อมเพื่อน 5 คน เบื้องต้นจังหวัดออกประกาศเขตพื้นที่เฝ้าระวังสูงเพิ่มอีก 2 หมู่บ้าน 2 ตำบล ได้แก่ บ้านบ่อชะเมง หมู่ที่ 4, 6 ตำบลหนองแก้ว และพื้นที่บ้านกุดชวย หมู่ที่ 4, 10 ตำบลลำพระ อ.ห้วยพวน

**★ ลงราชกิจจานุ 28 จว.ควบคุมสูงสุด**

ต่อมาเวลา 18.00 น. เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่คำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ที่ 1/2564 เรื่อง พื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อให้การบริหารจัดการและเตรียมความพร้อมป้องกันการระบาดระลอกใหม่ตามแนวทางการจัดเขตพื้นที่สถานการณ์ตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีในฐานะ ผอ.ศบค. โดยคำแนะนำของศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 กระทรวงมหาดไทย มีคำสั่งให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดประกอบด้วย 1.กทม. 2.กาญจนบุรี 3.จันทบุรี 4.ฉะเชิงเทรา 5.ชุมพร 6.ชลบุรี 7.ตราด 8.ตาก 9.นครนายก 10.นครปฐม 11.นนทบุรี 12.ปทุมธานี 13.ประจวบคีรีขันธ์ 14.ปทุมธานี 15.พระนครศรีอยุธยา 16.เพชรบุรี 17.ราชบุรี 18.ระนอง 19.ระยอง 20.สพบุรี 21.สิงห์บุรี 22.สมุทรปราการ 23.สมุทรสงคราม 24.สมุทรสาคร 25.สุพรรณบุรี





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1(ต่อหน้า 10 )

26.สระแก้ว 27.สระบุรี 28.อ่างทอง รวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น สังก. ณ วันที่ 8 ม.ค.2564 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.สภค.

**★ กลอดแล้ว 8 ข้อกำหนด-ข้อปฏิบัติ**

นอกจากนี้เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษายังเผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 (ฉบับที่ 16) เนื่องด้วยภาวะระบาดโรคโควิด-19 ได้ขยายขอบเขตการแพร่โรคออกเป็นวงกว้างในหลายเขตพื้นที่และการตรวจพบผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อรายใหม่ โดยเฉพาะกรณีเป็นการติดเชื้อภายในประเทศมีจำนวนเพิ่มสูงขึ้นในแต่ละวัน ประกอบกับการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ซึ่งส่วนใหญ่ไม่ปรากฏอาการของโรค ดังนั้นนายกฯจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการดังนี้ 1.ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการจัดการเรียน การสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือทำกิจกรรมใดๆที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่เป็นการเรียนการสอนหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารทางไกล หรือด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์ และการใช้อาคารหรือสถานที่เพื่อให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อนุเคราะห์แก่บุคคล และเป็นการจัดกิจกรรมของทางราชการ หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะ โดยได้รับการอนุญาตจากผู้ว่าฯ กทม. หรือผู้ว่าราชการจังหวัด และเป็นโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษาที่มีขนาดเล็กจำนวนนักเรียนทั้งโรงเรียนไม่เกิน 120 คน หรือเป็นโรงเรียนตระเวนชายแดน

**★ ห้ามจัดกิจกรรมในพื้นที่เสี่ยง**

2.การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค คือการห้ามจัดกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด เช่นการประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่และให้ผู้ว่าราชการ กทม. โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อ กรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่

**★ ห้าง-ร้านสะดวกซื้อเปิดปกติ**

8.การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่าฯ กทม. สั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายบาร์ คลาราโกะ ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด 4.เงื่อนไขการเปิดดำเนินการในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้สถานที่

กิจการ หรือการทำกิจกรรม เปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเวลา และการจัดระเบียบตามที่กำหนดคือ การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้บริโภคร้าน โดยอาจให้เป็นลักษณะการนำกลับไปบริโภคที่อื่น ให้ สบค. กระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณาประเมิน กำหนดรูปแบบและมาตรการดังกล่าวของแต่ละพื้นที่ จังหวัดให้เหมาะสมการจำหน่ายสุราสำหรับร้านอาหาร หรือสถานที่ซึ่งจำหน่ายสุรา ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์การแสดงสินค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต หรือสถานประกอบการอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดทำการได้ตามเวลาปกติของสถานที่นั้นๆ ภายใต้มาตรการที่ทางราชการกำหนด 5.มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ผู้ว่าฯ กทม. หรือผู้ว่าราชการจังหวัดอาจพิจารณาเป็นการตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อในการสั่งปิด จำกัด หรือห้ามการดำเนินการของพื้นที่ สถานที่ หรือพาหนะ หรือสั่งให้งดการทำกิจกรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการระบาดของโรค โดยให้ดำเนินการตามมาตรการ หรือแนวทางตามข้อกำหนดฉบับที่ 15

**★ ข้าม จว. แสดงหลักฐาน-รับคัดกรอง**

6.การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทาง โดยในเส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด โดยให้ดำเนินการตาม สปก.สบค.กำหนด โดยให้พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละพื้นที่ และต้องไม่เป็นการก่อกวนเดือดร้อนประชาชน ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด เว้นแต่กรณีมีเหตุจำเป็น ซึ่งต้องแสดงผลและหลักฐานต่อพนักงานเจ้าหน้าที่รวมทั้งเข้ารับการตรวจคัดกรอง และต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด อันอาจทำให้ไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและทำให้ต้องใช้ระยะเวลาการเดินทางมากกว่าปกติ 7.ขอความร่วมมือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณารูปแบบการปฏิบัติงานในช่วงระยะเวลาสั้น ซึ่งอาจเป็นการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง การสลับวันหรือการเหลื่อมเวลาเข้าปฏิบัติงานเพื่อลดจำนวนผู้ปฏิบัติงาน และ 8.ให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายการบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโควิด-19 ตรวจสอบคัดกรองและเสนอนายกฯ เพื่อพิจารณาอนุญาตให้ผ่อนคลายเป็นกรณีพิเศษ มาตรการที่ใช้บังคับกับสถานที่กิจการ หรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้เพื่อความเหมาะสมกับสถานการณ์ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.2564 เวลา 06.00 น. เป็นต้นไป





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1(ต่อหน้า 10)

**8 มาตรการ** ☆ **ต่อจากหน้า 10**

★ **ปลัด กทม. ตรวจจุดสกัดโควิด-19**  
ส่วนการตั้งด่านตรวจคัดกรองผู้เดินทางจากจังหวัดต่างๆเข้ามากทม. นั้น ที่ด่านคัดกรองบุคคลเข้าพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันเดียวกันที่บีบีเอ็มบีเอ็ม ปตท. ถนนกาญจนาภิเษก ผึ้งขาเข้า เขตคลองจั่น นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัด กทม. นายพานุรักษ์ กลั่นนุรักษ์ รองปลัด กทม. ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ประจำจุดสกัดและคัดกรองบุคคลต่างด้าวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ ป้องกันโควิด-19 มีคณะผู้บริหารส่วนนี้เทศกิจ ผู้บริหารเขตพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ โดยปลัด กทม. เปิดเผยว่า กทม. จัดตั้งจุดสกัดและคัดกรองบุคคลต่างด้าวก่อนเข้าพื้นที่กรุงเทพฯ บริเวณพื้นที่รอยต่อระหว่างกรุงเทพฯ กับจังหวัดใกล้เคียง ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งสิ้น

14 จุด โดยตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.63 จนถึงวันที่ 2 ม.ค.64 ทั้ง 14 จุด สก๊อตเจ้าหน้าที่ได้คุมตรวจจุด โดยสารและรถที่มีการบรรทุกคนเข้าพื้นที่ทั้งหมด 23,789 คัน รวม 92,058 คน พบเป็นชาวต่างด้าว 1,359 คน ในทุกจุดสกัดฯ

★ **ร้านอาหารให้พนักงานได้**  
ปลัด กทม. กล่าวเพิ่มเติมว่า ขณะนี้ กทม. ได้ปิดโรงเรียนในสังกัด ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน หรือศูนย์เด็กเล็กและ โรงเรียนฝึกอาชีพ ซึ่งเป็นสถานที่ที่จะมีการรวมตัวของคนจำนวนมาก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 ส่วนร้านอาหารนั้นยังไม่ได้ปิดร้านอาหาร ประชาชนยังสามารถนั่งรับประทานอาหารในร้านได้ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด รวมถึงตลาดสดยังเปิดอยู่แต่ได้ขอให้เพิ่มความเข้มข้นในการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด ในวันที่ 4 ม.ค. 64 กทม. จะมีการประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินการต่อไป

★ **หยุดตรวจบางจุดชั่วคราว**  
ต่อมาในช่วงเย็นมีรายงานว่าที่บริเวณคลังสินค้า ประตู 7 ถนนวิภาวดีรังสิต (ผึ้งขาเข้า) พบเจ้าหน้าที่ประจำจุด ประกอบด้วยตำรวจภ.5 บก.จร. เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หยุดตรวจคัดกรองโควิด-19 ประชาชนที่เดินทางกลับจากต่างจังหวัด หลังเทศกาลปีใหม่ จากการสอบถามเจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจทราบว่าผู้บังคับบัญชาสั่งให้หยุดชั่วคราวเพราะเป็นเวลาเร่งด่วนรถยนต์มีจำนวนมาก และรถวิ่งมาด้วยความเร็ว เมื่อสักครู่ก็มีรถยนต์วิ่งมาชนกรวย โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากนี้ก็จะเรียกผู้คุมตรวจจุดเป็นบางครั้ง เช่น รถตู้โดยสาร เป็นต้น หลังจากนั้นผู้บังคับบัญชาก็คำสั่งลงมาให้ตรวจอีกครั้ง น่าจะดูจากสภาพการจราจรเป็นหลัก

★ **กทม. ตามด่วนนักเที่ยว 4 ผับ**  
ส่วนสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ กทม. ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก "เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง-Earth Pongsakorn Kwanmuang" เมื่อวันที่ 3 ม.ค. มีสาระสำคัญว่า กทม. ได้สอบสวนโรคและค้นหาผู้สัมผัสผู้ป่วยโควิด-19 เชิงรุก เมื่อวันที่ 1-2 ม.ค.64 พบผู้ติดเชื้อ 12 ราย และผู้สัมผัสทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 279 ราย เชื่อมโยงกับ 4 ร้านอาหาร ได้แก่ ร้าน New Jazz ตรงข้ามเดอะมอลล์ ท่าพระ ร้าน The roof bar ถนนพระราม 3 เขตบางคอแหลม ร้าน groove evening ย่านปิ่นเกล้า และร้าน The SUN ถนนบรมราชชนนี ดังนั้น ขอให้ผู้ที่ไปร้านทั้ง 4 แห่ง ติดตามไทม์ไลน์ทางระบบ BKKcovid19 ด่วนที่ <http://bkkcovid19.bangkok.go.th/>

กทม. จะจัดเจ้าหน้าที่ติดตามไปโดยเร็วที่สุด หรือจะโทร.สายด่วน สำนักอนามัย กทม. 0-2203-2393 หรือ 0-2203-2396 ทั้งนี้ รวม กทม. พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกใหม่ ตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 3 ม.ค.64 รวม 201 คน สอบสวนโรคแล้ว 182 คน เป็นคนต่างจังหวัดที่แออัด รพ.ในพื้นที่ กทม. 49 คน และเป็นคนที่อยู่ในพื้นที่ กทม. 139 คน การติดเชื้อในประเทศมาจากการมีประวัติเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร จ.ระยอง และการไปสถานบันเทิง สถานที่ชุมชน สถานที่แออัด กลุ่มอาชีพเสี่ยง และสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

★ **สกว. บิ๊กกลืนนึ่งห้องประชุม**  
ผู้สื่อข่าวรายงานอีกว่าที่อาคารรัฐสภา เมื่อเวลา 08.00 น. วันที่ 3 ม.ค. ว่าที่เรือตรียุทธานุ สำนะเงิน ผู้อำนวยการสำนักรักษาความปลอดภัย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เจ้าหน้าที่สำนักรักษาความปลอดภัย พร้อมเจ้าหน้าที่ทำความสะอาดร่วมกันทำความสะอาดและจัดล้างบริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารรัฐสภา ชั้น 1 กระงะบริเวณด้านหน้าทางเข้าอาคารรัฐสภา ชั้น 1 ตามจุดรถขึ้นปี 2 โดยใช้รถกวาดดูดฝุ่น รวมทั้งจัดล้างโถงทางเดิน ชั้น 1 และภายในห้องประชุมจันทรา ซึ่งเป็นห้องประชุมของฝั่งวุฒิสภา และวันที่ 5 ม.ค. เวลา 09.00 น. จะมีการทำความสะอาดบิ๊ก กลืนนึ่ง บริเวณห้องประชุมสภาผู้แทนราษฎรอีกครั้ง รวมถึงห้องประชุมคณะกรรมาธิการทุกห้อง เพื่อกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19

★ **ศธ. สั่งบุคลากรครูทำงานที่บ้าน**  
ต่อมานายสุภัทฯ จำปาทอง ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) มีสาระสำคัญคือ ให้ผู้บริหารของแต่ละหน่วยงานในสังกัดและในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการที่มีสถานที่ทำงานในเขต 28 จังหวัด มอบหมายให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงาน ณ ที่พักอาศัยตามความเหมาะสมและให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรหมุนเวียนมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานไม่เกินร้อยละ 25 รวมถึงให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่พักอาศัย กำหนดแนวทางการจัดการเรียนการสอน เช่น การสื่อสารแบบทางไกล หรือด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากไม่สามารถจัดการเรียนการสอนโดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้จัดการเรียนการสอนโดยใบสั่งงาน หรือมอบงานตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องเข้าชั้นเรียน ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 4-17 ม.ค. นี้

★ **มะกันวันเดียวป่วยร่วม 3 แสน**  
สำหรับสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ทั่วโลก ยอดผู้ติดเชื้อรวมเพิ่มเป็นกว่า 85 ล้านคน เสียชีวิตรวมกว่า 1.85 ล้านคน โดยที่สหรัฐอเมริกาพบผู้ติดเชื้อในวันเดียวทำสถิติสูงสุด 277,000 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมทะลุ 21 ล้านคน เสียชีวิตรวม 358,682 คน พร้อมรายงานว่าในช่วงวันที่ 29-

31 ธ.ค. ที่ผ่านมา มีผู้เสียชีวิตรวมกว่า 10,000 คน นายแอนโทนี เฟาซี ที่ปรึกษาทำเนียบขาวสหรัฐฯ เผยสถานการณ์จะเลวร้ายกว่านี้ เนื่องจากยังไม่รู้ผลว่าในช่วงเทศกาลทั้งคริสต์มาสและปีใหม่จะติดเชื้อกันมากเพียงใด ขณะที่มร.จางวานานายแฉวีร์ คิง เจ้าพ่อรายการทอล์กโชว์ของสหรัฐฯ วัย 87 ปี ติดเชื้อโควิด-19 และรักษาตัวที่ศูนย์การแพทย์ซีดาร์สไซไน ในลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย มาเป็นเวลากว่าสัปดาห์แล้ว ภาพรวมถือว่าน่าเป็นห่วง เพราะป่วยเป็นเบาหวาน มะเร็งปอด รวมทั้งเคยหัวใจวายมาแล้วหลายครั้ง

★ **เช็กคลายพันธุกรรมยุโรป**  
นอกจากนี้ในภูมิภาคยุโรปกระทรวงสาธารณสุขอังกฤษรายงานพบผู้ติดเชื้อในวันเดียวทำสถิติ 57,725 คน ส่งผลให้ยอดติดเชื้อรวมพุ่งทะลุ 2.6 ล้านคน เสียชีวิตรวม 74,570 คน ท่ามกลางเสียงเรียกร้องจากนายกรัฐมนตรีและสหภาพครูอาจารย์ให้รัฐบาลสั่งล็อกดาวน์ประเทศ หลังเผชิญกับสถานการณ์ไวรัสสายพันธุ์ B.1.1.7 ที่ติดต่อง่ายกว่าเดิม เจ้าหน้าที่วิชาการอังกฤษประเมินว่ากระบวนการฉีดวัคซีนทั่วประเทศจะทราบผลว่ามีประสิทธิภาพเพียงใดในช่วงเดือน ก.พ. ขณะที่เดนมาร์กพบผู้ติดเชื้อสายพันธุ์อังกฤษภายในประเทศเพิ่มเป็น 86 คน ส่วนอินเดียอนุมัติการใช้วัคซีนต้านไวรัสโควิด-19 ของบริษัทแอสตราเซนเนกาที่พัฒนาาร่วมกับมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดในกรณีฉุกเฉิน



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

# ทั่วประเทศ.ติดเชื้อเกือบพันคน โควิดสามหมื่น 'สมุทรสาคร'วันเดียว541

ติดเชื้อพุ่งพรวด! โหมก สบค.  
แถลงไทยป่วยโควิดเพิ่ม 315  
ราย ดันยอดสะสมที่ 7,694  
ราย แบ่งเป็น ติดในปท. 294  
ราย มาจากตปท.เข้ากักตัวใน  
ที่กักกันโรคของรัฐ 21 ราย  
สถานการณ์จว.ภาคตะวันออก  
เจอป่วยเพิ่ม "ระยอง 43-  
ชลบุรี 62-จันทบุรี 68" ยอดรวม  
▶▶▶ ต่อ : โควิด-19 -หน้า 10



มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1(ต่อหน้า 10)

## โควิด-19

หลายร้อย ต้นตอติดจากบ่อนพนัน ขณะที่สมุทรสาครตรวจคัดกรองเจอวันเดียว 541 สะสมพุ่ง 2,041 คน ที่ประชุม ศบค.เกาะ 8 คน มาตรการเสนอนายกฯลงนามประกาศใช้ 4 ม.ก. เน้นยึดหยุ่นตามแต่ละจว.ร้านอาหารนั่งกินได้ แต่ต้องจำกัดคน ไม่ห้ามเดินทางข้ามจว.แต่ต้องผ่านด่านตรวจโรค จัดงานแต่งได้ ต้องขออนุญาต-ทำตามเงื่อนไข ศธ.เน้นใช้กับ 28 จว.พื้นที่สีแดง ทบ.ไม่ปิดสำนักงานฯหลังข้าราชการบ้านาญติดเชื้อเข้าติดต่อราชการ โทมัสไลน์เดินทางไปมา 5 จว.

เมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิทยุโยจิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือศบค. แถลงสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อประจำวันว่า วันนี้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อในประเทศ 294 ราย อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 21 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 7,694 ราย หายป่วยแล้ว 4,337 ราย รักษาในโรงพยาบาล 3,293 ราย เสียชีวิตยังคงที่ 64 ราย

### ป่วยใหม่ 315 ติดในปท. 294 ราย

โดยผู้ป่วยรายใหม่ 315 รายนั้น เป็นการติดเชื้อในประเทศ ทั้งจากระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการ 294 ราย แบ่งเป็นเชื่อมโยงกับจ.สมุทรสาคร 1 ราย เป็นหญิงไทย จ.สมุทรสงคราม 1 รายเป็นหญิงสัญชาติไทย ส่วนเชื่อมโยงกับพทฯ จ.ชลบุรี คือ กทม. 1 ราย เป็นชาย สัญชาติไทย

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อในประเทศทั้งจากสถานบันเทิง สถานที่ชุมชนและสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้านี้ แบ่งเป็น กทม. 15 ราย เป็นชาย 8 รายและหญิง 9 ราย ซึ่งสัญชาติไทย 14 ราย และสัญชาติเมียนมา 1 ราย จ.เชียงใหม่ 2 ราย เป็นชาย สัญชาติญี่ปุ่น จ.กาญจนบุรี 1 รายเป็นชายไทย, จ.นนทบุรี 2 ราย เป็นหญิงสัญชาติไทย และเป็นหญิงสัญชาติเมียนมา, จ.ราชบุรี 5 ราย เป็นชายสัญชาติไทยทั้งหมด จ.ลำปาง 2 ราย เป็นหญิงสัญชาติไทยและชายสัญชาติไทย จ.อ่างทอง 9 รายเป็นชายสัญชาติไทยทั้งหมด จ.อำนาจเจริญ 1 รายเป็นหญิงสัญชาติลาว ทั้งนี้ ยังมีผู้ป่วยใหม่ติดเชื้อในประเทศที่อยู่ระหว่างรอผลสอบสวนโรคอีก 235 ราย แบ่งเป็นกทม. 2 ราย นนทบุรี 1 ราย สมุทรสาคร 38 ราย ระยอง 43 ราย ชลบุรี 62 ราย สมุทรปราการ 8 ราย จันทบุรี 68 รายและตราด 12 ราย นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อใหม่ในประเทศ ยังพบเป็นแรงงานต่างด้าวอีก 20 รายในจ.นนทบุรี แบ่งเป็นเพศชาย สัญชาติเมียนมา 2 ราย เพศหญิง สัญชาติลาว 1 ราย

### กลับจากตปท.เข้ากักตัว 21 ราย

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศ และเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐทุกประเภทมี 21 ราย แบ่งเป็นบาห์เรน 1 ราย ปากีสถาน 3 ราย

คูเวต 1 ราย อิตาลี 1 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย กาตาร์ 2 ราย อียิปต์ 3 ราย เอิธิโอเปีย 1 ราย อินเดีย 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย สำหรับสถานการณ์ทั่วโลก มียอดผู้ติดเชื้อรวม 84,975,277 ราย รักษาหายแล้ว 60,093,000 ราย และเสียชีวิตรวม 1,843,313 ราย

### จว.ภาคต่อ.ติดเชื้อเพิ่มต่อเนื่อง

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อว่า วันเดียวกันจังหวัดที่ยังไม่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเท่าเดิมคือ 53 จังหวัด แต่ยังพบจังหวัดที่อยู่ฝั่งตะวันออกของประเทศ เกือบทั้งหมดสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อยังเพิ่มขึ้นตลอด อย่างไรก็ตาม ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศเพิ่มขึ้นวันละ 200 คน จะทำให้มีผู้เสียชีวิตต่อวัน 4 คน แต่ถ้าตัวเลขผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นวันละ 100 คนจะทำให้มีผู้เสียชีวิตต่อวัน 2 คน ซึ่งสองสัปดาห์ที่ผ่านมาตัวเลขเพิ่มขึ้นหลายหลัก 1,000 จากเดิมเป็นผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและอยู่ในสถานที่กักกันรัฐ แต่ตอนนี้ตัวเลขดังกล่าวไม่ใช่แล้ว

### เกาะ 8 กฎเหล็กประกาศจ.ชงนายกฯ

โฆษกศบค.ยังกล่าวถึง ประกาศมาตรการฉบับที่ 6 ที่จะให้มีผลบังคับใช้วันที่ 4 มกราคม เวลา 06.00 น.ว่า ที่ประชุมศบค.นำมาหารือช่วงเช้าอีกครั้ง ได้บทวนมาตรการต่างๆ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้มั่นใจในมาตรการที่ออกไป โดยดูจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ข้อมูล เรื่องของจังหวัดที่แตกต่างกันไป ได้ปรับแก้ไขบ้าง เพื่อให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค.พิจารณาลงนาม ซึ่งประกาศดังกล่าวมีทั้งหมด 8 ข้อ ในฉบับที่ 6 นี้ มีรายละเอียด โดยสรุปดังนี้

### จัดแต่งงานได้ต้องขออนุญาตจว.

1.ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค หรือห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียน สถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง ที่ประกาศใน 28 จังหวัด 2.ห้ามจัดกิจกรรมเสี่ยงกับการควบคุมโรค เช่น จัดประชุมสัมมนา จัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหาร หรือสิ่งของต่างๆ เว้นแต่เป็นการดำเนินงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ มีหลายคนถามมา เรื่องการแต่งงานแจกการ์ดไปแล้ว ตรงนี้เรา



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1(ต่อหน้า 10)

เปิดช่องต้องขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัด แต่ต้องมีมาตรการสาธารณสุขรองรับ ซึ่งจะเดิมคำว่าให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกรุงเทพฯ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัดโดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด กำหนดหลักเกณฑ์พิจารณาอนุญาตของเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละพื้นที่ที่รับผิดชอบ

**ปิดสถาบันเชิงทุกรูปแบบใน 28 จว.**

3.การปิดสถานที่เสี่ยงแพร่โรค ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือผู้ว่าราชการจังหวัด อาศัยอำนาจตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ พิจารณาสั่งปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ ทั้งอยู่ในพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด พุดง่าย ๆ ถ้าเป็นประกาศสีแดงได้เลย ตอนนี่ก็ต้องปิดกันไปทั้งหมด

**นั่งกินอาหารในร้านได้แต่จำกัดคน**

4.เรื่องร้านอาหาร มีร่างใหม่ขึ้นมาว่า เงื่อนไขการเปิดดำเนินการในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สถานที่ กิจการหรือการทำกิจกรรมต่อไปนี้เปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไขเวลา และจัดระบบระเบียบที่กำหนด (1) การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน จัดสถานที่ให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรคที่ราชการกำหนด โดยอาจให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยให้ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ของกระทรวงมหาดไทย และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข ร่วมกันพิจารณากำหนดรูปแบบและกำกับดำเนินการตามข้อปฏิบัติมาตรการดังกล่าวของแต่ละพื้นที่จังหวัดให้เหมาะสม

**ห้ามดื่มเหล้าในร้าน-ห้างเปิดปกติ**

“พุดง่าย ๆ คือปรับโทนมาลงไป ให้อำนาจคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเป็นผู้ที่พิจารณา เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ประกอบกิจการร้านอาหาร เพราะเป็นเรื่องที่บริโภคทุกวัน หากเห็นแล้วครั้งนี้มีติดเชื้อสูงสุดแล้วมีประวัติไปสถานกิจการร้านอาหาร หรือผับบาร์ คาราโอเกะ ก็ห้าม และให้ซื้อกลับบ้านอย่างเดียว แต่ถ้าพื้นที่ไกลไปกว่านั้น

ซื้อกลับบ้านอย่างเดียว แต่ถ้าพื้นที่ไกลไปกว่านั้น คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจะประกาศให้ที่นั่งทานได้ โดยมีมาตรการป้องกัน นี่คือนั่งที่สร้างความอ่อนตัวกับเรื่องของประกาศข้อนี้ และ (2) การจำหน่ายสุร่าสำหรับร้านอาหาร สถานที่ซึ่งจำหน่ายสุร่า ห้ามบริโภคสุร่า และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน ตรงนี้ทำเหมือนเดิม” นพ.ทวีศิลป์กล่าวและว่า 5.ห้างสรรพสินค้ายังให้เปิดทำการได้เวลาปกติ ซึ่งคำสั่งปิดหรือเปิดในข้อนี้ตามความเหมาะสมของมาตรการสถานที่ มอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งเปิด-ปิดในพื้นที่เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดได้

**ไม่ห้ามข้ามจว.แต่ต้องผ่านด่านตรวจ**

นพ.ทวีศิลป์ยังกล่าวถึงการเดินทางข้ามจังหวัดว่า ยังไม่ได้ห้าม โดยข้อ 6 กำหนดให้ตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัดให้พนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจและคัดกรองการเดินทาง โดยใช้เส้นทางคมนาคมข้ามเขตพื้นที่จังหวัด โดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามศบค. กำหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ และต้องไม่ก่อความเดือดร้อนให้ประชาชนเกินสมควรแก่เหตุ ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ เว้นแต่มีเหตุกรณีจำเป็น สุรูปเป็นการขอความร่วมมือไม่ได้ดั่ง ไม่ได้ให้หยุดการเดินทาง ผู้ที่มีธุระจำเป็นไปได้ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่ต้องเข้มงวดการเดินทาง อาจมีความไม่สบายอยู่บ้าง อาจตั้งด่านตรวจบ่อยขึ้น ถ้ามีเหตุสมควรในการเดินทางจากพื้นที่ที่เป็นสีแดง จะได้ว่าจำเป็นจริง ๆ อาจลำบาก เพราะตั้งด่านหลายด่านมากขึ้น ก็ต้องไม่ว่ากัน นี่คือการไม่สะดวกที่จะเกิดขึ้น เพราะเราต้องคัดกรองคนที่ไม่จำเป็นอย่างเดินทาง

**หนุนทำงานที่บ้าน-เหลือเวลาเต็มที่**

ส่วนข้อที่ 7.การทำงานแบบ Work from Home การทำงานเหลือเวลาที่จะทำอย่างเต็มที่ และ 8.การให้คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาผ่อนคลายนโยบายมาตรการป้องกัน และยับยั้ง เสนอนายกฯให้ผ่อนคลายนโยบายหรือระบับมาตรการที่บังคับใช้กับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสมหรือที่เห็นสมควร เป็นข้อที่อาจเป็นไปได้หรือไม่หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับอำนาจนายกฯ

**นายกฯออกคำสั่ง-จว.ร่างรายละเอียด**

ผู้สื่อข่าวถามว่า กรณีร้านอาหารในกทม.ที่ประกาศเป็นพื้นที่สีแดง 3 เขต ถ้าประกาศของนายกฯวันที่ 4 มกราคม ส่งผลกทม.เป็นพื้นที่สีแดงหมดเลยหรือไม่ แล้วร้านอาหารต้องฟังจากใคร นั่งได้หรือนั่งไม่ได้ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ต้องฟังจากกทม. จะประกาศใช้แนวทางใด จะทั้งกทม.หรือบางพื้นที่ เป็นอำนาจผู้ว่าฯกทม.รอฟังประกาศนายกฯและรอฟังประกาศพื้นที่ตัวเอง ผู้ว่าฯแต่ละจังหวัดจะออกประกาศระเบียบการปฏิบัติ

**ขนส่งข้ามพื้นที่ทำได้แต่ต้องคุมเข้ม**

ถามว่าคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดง อย่างพนักงานบริษัท ลือมวลดคน คนขับรถส่งต่างๆที่ต้องไปพื้นที่สีส้ม สีเหลือง ยังทำได้หรือไม่ นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ยังทำได้อยู่ รวมถึงสายการบิน รถประจำทาง รถตู้ขนส่ง แต่การสอบสวนโรคสำคัญ ประชาชนต้องรับฟังพบการติดต่อเรื่องพาหนะขนส่ง ทั้งนี้ ได้พูดคุยในที่ประชุมศบค.เข้านี้ เป็นข้อสรุปของกระทรวงสาธารณสุขว่า ผู้ที่ผู้ขับรถประจำทางติดเชื้อ ทำหน้าที่นั่งในรถผู้ติดเชื้อครั้งสั้นรถถ้าเกิดขึ้นสายไหน ให้เป็นอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัด บวกคมนาคมของจังหวัดนั้นพิจารณาต่อไปถ้าติดและเข้มขึ้นมาครั้งไหน เส้นทางนั้นการนั่งรถคนเดียวอาจเข้มกว่าประกาศศบค.ได้ แต่จะอ่อนกว่าไม่ได้ รถตู้สายนั้นอาจหยุดเลยก็ได้ ต้องใช้ข้อมูลแต่ละจังหวัดพิจารณา ทำให้กระบวนการข้อปฏิบัติต้องเป็นรายจังหวัด

**ย้ายยากให้ลดการเดินทาง**

“อย่างไรก็ตาม เราไม่อยากให้เดินทางกันมากให้ลดลงให้ได้ เพราะหลักการคิดเชื่อเกิดจากไปมาหาสู่กัน ไม่เว้นระยะห่าง การนั่งรถติดหลักเว้นระยะห่าง ดังนั้น ทุกอย่างไม่ต้องต้องในการปฏิบัติตัว การเดินทางต้องไปที่ไหนนาน ๆ ห่างกันไม่เกิน 1 เมตร บางที่นั่งชิดกันด้วยบางที่เสี่ยงติดโรคได้ เป็นกิจการ/กิจกรรมที่ต้องควบคุม แต่ไม่ได้ควบคุมแบบตั้งตัวเหมือนที่ประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินครั้งแรก โดยงดการบินเลย เราไม่ได้ทำขนาดนั้นคือ เราขอความร่วมมือก่อน แม้ครั้งนี้เรารู้ว่าต้องใช้ยาแรง แต่การให้ยาแรงทำให้สูญเสียอย่างอื่น ฉะนั้นเป็นสิ่งที่ต้องประเมินประนอมในมาตรการที่พอเหมาะสม”โฆษก ศบค.กล่าว

**ให้จว.คุมระบับเองแบ่งรับผิดชอบ**

ผู้สื่อข่าวถามถึงเหตุผลที่ไม่ใช้คำว่า



มั่นคง ตรงไป ตรงมา  
**แนวหน้า**

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1(ต่อหน้า 10)

“สำหรับไทย สายพันธุ์นี้ไม่ได้ทำให้โรครุนแรงขึ้น และไม่เกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีน ขอให้สบายใจ ผู้ป่วย 4 รายนี้อยู่ในความควบคุมเป็นพิเศษ ผู้ป่วยรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ในห้องความดันลบ ต้องมั่นใจว่าไม่มีเชื้อแล้ว จึงจะออกมา ดังนั้น โอกาสแพร่ในไทยจึงไม่มี ผู้ที่มาจากอังกฤษ มาไทย ต้องเฝ้าระวัง ในรายที่มาจากต่างประเทศ การถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูล จะเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทย หาแหล่งที่มาของโรค” นพ.ยงกล่าว

**ผวจ.สมุทรสาครอาการพันวิถุติ**

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงความคืบหน้าอาการนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ว่า อาการในรอบ 24 ชั่วโมง ผวจ.มีแนวโน้มดีขึ้น ซ้ำพจรเหมือนเดิม คงระดับออกซิเจนในเลือดดี ปรับมาอยู่ท่านอนหงายตามปกติได้แล้ว แม้ว่าระดับออกซิเจนในเลือดจะตกลงเล็กน้อย แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดีรับได้ ไม่ต้องกลืนนอนคว่ำ และจากนี้ก็จะค่อยๆ เข้าสู่ขั้นตอนถอดเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้ผวจ.ฝึกหายใจได้ด้วยตนเอง แต่อาจยังต้องรับออกซิเจนบ้างเป็นระยะ เพื่อให้ร่างกายปรับตัว ยังให้ยาฟ้าวิพราเวียร์อยู่ ภาพรวมอาการดีขึ้น ส่วนภริยาผู้ว่า นางชุติพร วิจิตรแสงศรี นั้นย้ายมารักษาที่รพ.ศิริราช ตั้งแต่คืนวันที่ 2 มกราคม อาการปกติไม่รุนแรง แต่ย้ายมาเพื่อให้ได้มาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เพื่อความสะดวก แต่ตัวภริยาผู้ว่ายังต่ออยู่ในแยกโรค และไม่ได้อยู่ในห้องไอซียู

**สมุทรสาครวันเดียวป่วยพุ่ง 541 คน**

เวลา 14.00 น. เพจเฟซบุ๊ก COVID-19 สมุทรสาครรายงานสถานการณ์ติดเชื้อโควิด-19 สมุทรสาคร ผู้ป่วยรายใหม่ 541 ราย แยกเป็นการค้นหาเชิงรุก 505 ราย ประกอบด้วย คนไทย 57 ต่างต่าง 448 ราย และในโรงพยาบาล 36 ราย เป็นไทย 29 ราย ต่างต่าง 7 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,401 ราย หายป่วย 131 ราย จำหน่าย 610 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ ตัวเลขดังกล่าว สบค.จะนำไปรายงานผลภาพรวมทั่วประเทศในวันที่ 4 มกราคม

**กทม.เพิ่ม 19 โยงระยอง-สมุทรสาคร**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์

**กทม.เพิ่ม 19 โยงระยอง-สมุทรสาคร**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด - 19 ประจำในแต่ละจังหวัด ซึ่งยังพบผู้ติดเชื้อต่อเนื่อง โดยในกรุงเทพมหานคร สบค.รายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อในรอบ 24 ชั่วโมง 19 ราย แบ่งได้ 4 กลุ่มคือ กลุ่มแรก ติดเชื้อมีประวัติเชื่อมโยงกับการระบาดในจ.สมุทรสาคร 1 ราย เป็นเพศหญิง สัญชาติไทย อายุ 49 ปี รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน กลุ่มที่ 2 ติดเชื้อมีประวัติเชื่อมโยงกับการระบาดในจ.ชลบุรี 1 ราย เป็นชาย สัญชาติไทย กลุ่มที่ 3 ติดเชื้อจากพื้นที่เสี่ยง เช่น สถานีบันเทิง ชุมชน สถานที่แออัด อาชีพเสี่ยง และสัมผัสกับผู้ติดเชื้อก่อนหน้านี้ 15 ราย สัญชาติไทย 14 ราย และสัญชาติเมียนมา 1 ราย ประกอบด้วย เพศชาย 6 ราย อายุ 27, 49, 54, 56, 60 และ 68 ปี เพศหญิง 9 ราย อายุ 22 (2 ราย), 24, 25, 31, 33, 41, 57 และ 79 ปี มีอาการป่วย 12 ราย และไม่มีอาการ 3 ราย รักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนใน กทม. 10 ราย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ 4 ราย และโรงพยาบาลราชพิพัฒน์ 1 ราย และกลุ่มที่ 4 ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการ ซึ่งอยู่ระหว่างสอบสวนโรคทั้งหมดอีก 2 ราย ทำให้วันที่ 3 มกราคม กทม.มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 217 ราย แบ่งเป็นติดเชื้อจากจ.สมุทรสาคร 110 ราย ติดเชื้อจากระยอง 11 ราย และติดเชื้อจากแหล่งอื่น 96 ราย เป็นอันดับที่ 4 จำนวนผู้ติดเชื้อของประเทศ รองจากสมุทรสาคร ระยอง และ ชลบุรี

**จันทร์ป่วยเพิ่ม 68 ราย โยงบ่อน-มวยตู้**

เช่นเดียวกับ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีรายงานสถานการณ์ผู้ป่วยโควิดรายใหม่ประจำวันที 3 มีนาคมว่า มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น 68 ราย รวมผู้ป่วยสะสม 122 ราย แบ่งเป็น อ.เมือง 52 ราย สอยดาว 4 ราย โป่งน้ำร้อน 5 ราย มะขาม 3 ราย เขาคิชฌกูฏ 3 ราย นายายอาม 9 ราย ท่าใหม่ 35 ราย ชลุม 10 ราย แหวมสิงห์ 1 ราย โดยพบว่ามีการเปิดเผยสถานที่เสี่ยง ทั้งบ่อนการพนัน จำนวนหลายแห่ง ทั้งในจ.ระยอง จ.ตราด และจ.จันทบุรี ตลาด ตลาดนัด ห้าง ร้านค้า ร้านทำผม งานศพ โรงแรม ที่พัก บ้านจัดงานเลี้ยง งานแต่ง ที่รับซื้อทุเรียน คลินิกแผนไทย หน่วยเลือกตั้ง



# มั่นคง ตรงไป ตรงมา

# แนวหน้า

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

## โควิด-19

### ชลบุรีพุ่งเพิ่ม62สะสม305ราย

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัด ชลบุรีรายงานสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ในรอบ 24 ชั่วโมงของ จ.ชลบุรี วันที่ 3 มกราคม พบผู้ป่วยยืนยันรายใหม่ 62 ราย เสียชีวิตสะสม 1 ราย ผู้ป่วยยืนยันสะสม 305 ราย

### ระยองเจอ43ติดจากบ่อนพนัน

นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯ ระยอง และนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ระยอง เปิดเผยว่า ผู้ป่วยติดเชื้อมาจากบ่อนพนันใหม่ที่มีต้นตอเชื่อมโยงมาจากบ่อนพนัน ผู้ป่วยกระจายอยู่ใน 7 อำเภอ และพบมากที่สุดที่ อ.เมือง ส่วนกรณีจังหวัดพบผู้ติดเชื้อ 2 คนก่อนหน้านี้ เป็นพ่อค้าไก่สด และพ่อค้าปลาถูกในตลาดแม่แดง ตลาดสดกลางเมืองระยอง เนะกลุ่มเสี่ยงที่เป็นพ่อค้าแม่ค้าและผู้มาตลาดตั้งแต่วันที่ 19 ธันวาคม-2 มกราคม ให้เข้าตรวจคัดกรองโรคด่วน ขณะนี้ จ.ระยอง มีผู้ป่วยสะสม 386 คน หนึ่งในนั้นเป็นเป็นบุคลากรทางการแพทย์ด้วย

### นครปฐมพบอีก3สะสม65คน

นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เปิดเผยถึงสถานการณ์ระบาดของไวรัสโควิด-19 ว่า จ.นครปฐม พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 3 ราย ยอดสะสม 65 ราย รักษาหายกลับบ้านได้ 11 ราย ปัจจุบันมีผู้ป่วยอยู่ในโรงพยาบาล 54 ราย ทั้งนี้ จ.นครปฐม เป็นหนึ่งใน 28 จังหวัดที่ ศบค.ประกาศให้เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ควบคุมการระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับผู้ป่วยใหม่ 3 รายนั้น รายที่ 63 เพศชาย อายุ 43 ปี ด.ไร่จึง อ.สามพราน รายที่ 64 เพศชาย อายุ 44 ปี ด.แหลมบัว อ.นครชัยศรี รายที่ 65 เพศชาย อายุ 29 ปี ด.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน

### ไม่ปิดทบ.คุมเข้มหลังอดีตขรก.ติดเชื้อ

พล.ท.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์

บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 กองทัพบกเปิดเผยถึงกรณีข้าราชการหญิงบำนาญติดเชื้อโควิด-19 และเดินทางมายังสำนักงานเลขานุการ กองทัพบก เพื่อรับเอกสารและไปยื่นเอกสารที่กรมกำลังพลกองทัพบก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคมที่ผ่านมาว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก รับทราบแล้ว และขอให้ดำเนินการตามขั้นตอนกระทรวงสาธารณสุข ด้วยการสอบสวนโรค และหาบุคคลเสี่ยงสูง หรือ สัมผัสใกล้ชิดติดต่อกับข้าราชการหญิงคนดังกล่าว พร้อมให้เดินทางไปตรวจโควิดที่โรงพยาบาล หากผลเป็นบวกให้เข้ารักษาตัวทันที ถ้าผลเป็นลบให้กักตัวที่บ้านดูอาการ 14 วัน ทั้งนี้ ไม่จำเป็นต้องปิดตึกสำนักงานเลขานุการกองทัพบก และตึกกรมกำลังพลกองทัพบก เพราะทำความสะอาดจุดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ของกองทัพบก และให้กำลังพลผลัดเปลี่ยนทำงานที่บ้าน ลดความแออัด รวมถึงงดออดูหมึกทุกคนที่เข้ามาในพื้นที่กองทัพบก จนถึงขณะนี้ยังไม่พบกำลังพลติดเชื้อโควิด-19

### เปิดใหม่ไลน์ขรก.บำนาญเดินทางรว.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า จากข้อมูลการสอบสวนโรคข้าราชการบำนาญคนดังกล่าวเผยว่า ข้าราชการบำนาญหญิงคนนี้เป็นรายที่ 126 มีประวัติเดินทางไป จ.ระยอง ไปอ.เมือง จ.สงขลา เดินทางกลับ กทม. แวะทานข้าวที่ป้อม ปตท. กองบิน 7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี และร้านข้าวต้มที่ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาไประยอง รับประทานอาหารกับเพื่อนที่ร้าน ลืม มัง ฮวด อ.มาบตาพุด แวะนอนในรถที่จุดพักรถ Motor way ไปกองบิน 7 อ.พุนพิน จ.สุราษฎร์ธานี ทบ. มีอาการป่วยวันที่ 28 ธันวาคมไปตรวจที่ รพ. รอดตรวจที่ ARI Clinic จากนั้น ไปทำธุระที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ไปสำนักงานเลขานุการกองทัพบก (สลก.) เพื่อรับเอกสาร และไปยื่นเอกสารที่กรมกำลังพลทหารบก (กพ.ทบ.) หลังจากนั้นผลตรวจยืนยันพบเชื้อโควิด-19 และเข้ารับรักษาที่รพ.แห่งหนึ่ง



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

วันเดียวว 'มหาชัย' ติดโควิด 541 ราย  
บิกผู้ส่งแบบ 28 จ.

ให้ผู้ว่าฯ เคาะ 'เทกอะเวย์'  
สร. แจงวัคซีน 70 ล้านโดส  
กพ. ถึงไทยล็อตแรก 2 แสน  
หม้อซีเรียอังกฤษ โผล่ไทย  
สถานการณ์โควิด-19 ในไทยยังหนัก คบค. เผยผู้ป่วยใหม่  
315 ราย ยังไม่ลดตามเหตุ ศก. ควบคุม 'เทกอะเวย์'  
มหาชัยวันเดียวติดเชื้อ 541 คน (อ่านต่อหน้า 5)



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศไทย

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

**ป้องโควิด** - เจ้าหน้าที่นำเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ และเจลล้างมือ ตามมาตรการป้องกันโควิด มาให้บริการประชาชนที่เดินทางกลับเข้ากรุงเทพฯ หลังกลับจากภูมิลำเนาและท่องเที่ยวในช่วงหยุดยาวเทศกาลปีใหม่ ที่สถานีขนส่งหมอชิต เมื่อวันที่ 3 มกราคม







ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

**โควิด**

**ศบค.พบติดเชื้อใหม่ทะลุ315ราย**

เมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศบค.) รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทย ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย เป็นการติดเชื้อในประเทศ 294 ราย ติดเชื้อในกลุ่มแรงงานต่างด้าวจากการคัดกรองเชิงรุก 20 ราย และผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค (Quarantine) 21 ราย รวมสะสม 7,694 ราย แบ่งเป็นการติดเชื้อในประเทศ 5,650 ราย กลุ่มแรงงานต่างด้าว 1,460 ราย รักษาหายแล้ว 4,337 ราย ยังอยู่ในโรงพยาบาล (รพ.) 3,293 ราย มีผู้เสียชีวิตสะสมที่ 64 ราย เห็นได้ว่า 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา ยอดป่วยสะสมจะขึ้นเป็นหลักพันและหลายพัน ทำให้อยอดการติดเชื้อในประเทศเป็น 5,650 ราย แต่กราฟความชันของผู้ป่วยรายใหม่มีทั้งขึ้นและลง แต่ภาพรวมวันนี้เป็นนิวไฮ (New High)

**ย้ำแผนที่ไทยคงที่53จังหวัด**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า อย่างไรก็ตาม การจำแนกผู้ป่วยรายใหม่ ดังนี้ 1.ผู้ป่วยจากระบบเฝ้าระวังและบริการ จำนวน 274 ราย ได้แก่ มีประวัติเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร 2 ราย พบใน กทม.และ จ.สมุทรสงคราม แต่ไม่เชื่อมโยงกับ จ.ระยอง เชื่อมโยงกับพญา จ.ชลบุรี 1 ราย พบใน กทม. กลุ่มผู้มีประวัติสถานที่ อาชีพเสี่ยงและสัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ 37 ราย พบใน กทม. 15 ราย จ.เชียงใหม่ 2 ราย จ.นนทบุรี 2 ราย จ.ราชบุรี 5 ราย จ.ลำปาง 2 ราย จ.อ่างทอง 9 ราย จ.กาญจนบุรี และ จ.อำนาจเจริญ จังหวัดละ 1 ราย และอยู่ในระหว่างการสอบสวนโรค 234 ราย พบใน กทม. 2 ราย จ.นนทบุรี 1 ราย จ.สมุทรสาคร 38 ราย จ.ระยอง 43 ราย จ.ชลบุรี 62 ราย จ.สมุทรปราการ 8 ราย จ.จันทบุรี 68 ราย และ จ.ตราด 12 ราย 2.กลุ่มคัดกรองกลุ่มแรงงานต่างด้าว พบใน จ.นนทบุรี 3 ราย จ.สมุทรสาคร 17 ราย และ 3.กลุ่มผู้เดินทางจากต่างประเทศและเข้าสถานกักกันโรค 31 ราย ได้แก่ ปากีสถาน 3 ราย สหรัฐอเมริกา 4 ราย รัสเซีย 2 ราย กานาดา 2 ราย อียิปต์ 3 ราย และบาห์เรน คูเวต อิตาลี อินโดนีเซีย เอธิโอเปีย อินเดีย สหราชอาณาจักร ประเทศละ 1 ราย

สหราชอาณาจักร ประเทศละ 1 ราย

“แผนที่ประเทศไทยตอนนี้นัดคงที่อยู่ 53 จังหวัด แต่คำว่าคงก็คือ ในแต่ละจังหวัดที่ประกาศออกมาขยับจากสีส้มเป็นสีแดง สีเหลืองเป็นสีส้ม เช่น จ.จันทบุรี จ.อ่างทอง จ.สระแก้ว โดยตารางจำนวนการพบผู้ป่วยในแต่ละจังหวัด หากเป็นสีแดงทั้งกระดานก็จะไม่ติ่งแน่” นพ.ทวีศิลป์กล่าว

**รอ‘บิกตู’เซ็นประกาศฉบับ16**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวถึง (ร่าง) ประกาศ ศบค. ฉบับที่ 16 ที่จะนำเสนอต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในฐานะ ผอ.ศบค. เพื่อลงนามในประกาศว่า ขณะนี้ยังเป็นร่าง หลังจากที ศบค.ชุดเล็ก ได้ร่วมหารือกับกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) เมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมา ได้ทบทวนมาตรการต่าง ๆ ตลอด 24 ชั่วโมง และนำมาพูดคุยในที่ประชุมช่วงเช้าวันที่ 3 มกราคม เพื่อให้เกิดความมั่นใจในมาตรการที่จะออกมา นำเรียนว่ามาตรการเหล่านี้จะดูจากเหตุการณ์และข้อมูลที่มี สิ่งที่เราตั้งใจคือ จังหวัดต่างๆ แตกต่างกันไป จึงมีการปรับแก้ไขบ้าง เพื่อนำเสนอให้ ผอ.ศบค. พิจารณา

**ให้จว.ใกล้ชิดแดงเป็นแดงด้วย**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า มีการเปลี่ยนแปลงใน 8 ข้อ และขอเกริ่นนำร่างประกาศ ดังนี้ 1.ห้ามใช้อาคารสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคหรือการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและ

สถาบันการศึกษาทุกประเภท ที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด ยังเน้นย้ำว่าใช้ควบคุมพื้นที่สีแดง คาดว่าจะประกาศออกมาใน 28 จังหวัด เป็นพื้นที่พบผู้ป่วยจริงและรวมถึงพื้นที่ใกล้เคียง เป็นป้องกันไม่ให้คนจากพื้นที่พบผู้ป่วยจำนวนมากแล้วเดินทางไปในพื้นที่อื่นใกล้เคียงที่มีผู้ติดเชื้อน้อยกว่า เช่น หากให้ จ.ประจวบคีรีขันธ์เป็นสีขาวคนจาก จ.เพชรบุรี ก็จะวิ่งมาที่ประจวบคีรีขันธ์เพื่อมาซื้อข้าวของหรือมาเข้าสถานบันเทิงอีกในจังหวัด ในภาคประชาชนเข้าใจได้ยากแต่ในภาคปฏิบัติต้องทำให้ง่ายขึ้น การประกาศสีแดงต้องครอบคลุมจังหวัดที่เป็นบัฟเฟอร์ (Buffer) คือ จังหวัดใกล้เคียงด้วย

**ไม่ห้ามแต่งงานแต่ต้องขอจนท.**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า 2.ห้ามจัดกิจกรรมที่เป็นความเสี่ยงต่อการควบคุมโรค เช่น การประชุม สัมมนา จัดเลี้ยง แจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ เว้นแต่เป็นการดำเนินงานโดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ ซึ่งมีหลายกรณีว่า การจัดงานแต่งงานที่คนไม่เยอะ มีการแจกการ์ดไปแล้ว ตรงนี้เปิดของเอาไว้คือสามารถขออนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่ในจังหวัด แต่ต้องมีมาตรการสาธารณสุขรองรับ โดยจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/กทม. โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดกำหนดหลักเกณฑ์ที่พิจารณาอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เหมาะสมแต่ละพื้นที่ โดยดำเนินการที่เข้มข้นกว่ามาตรการหลักได้แต่อ่อนกว่าไม่ได้

**เล็งจัดเงื่อนไขจำหน่ายอาหาร**

“3.การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคอาศัยอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด สามารถสั่งปิดสถานที่ได้ 4.เงื่อนไขการเปิดดำเนินการเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สถานที่ กิจการหรือกิจกรรมต่อไปนี้เปิดภายใต้เงื่อนไข เวลา และการจัดระเบียบระเบียบที่กำหนด (1) การจำหน่ายอาหารเครื่องดื่มให้จัดระเบียบเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้าน โดยอาจให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่น โดยใน ศบค.มท. และ ศบค.สธ. ร่วมกันพิจารณากำหนดรูปแบบและกำกับให้เหมาะสมโดยคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดสามารถพิจารณาตามเหมาะสมว่าให้นำกลับหรือนั่งรับประทานที่ร้านได้ (2) การจำหน่ายสุราในร้านอาหาร ห้ามบริโภคในร้าน” โฆษก ศบค.กล่าว

**หากจำเป็นข้ามจังหวัดได้**

นพ.ทวีศิลป์กล่าวต่อไปว่า ห้างสรรพ





## ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

สินค้ายังเปิดบริการได้ตามเวลาปกติ ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอำนาจออกคำสั่งปิดหรือเปิดสถานที่ตามความเหมาะสม ขณะที่ยังไม่มีการเดินทางข้ามจังหวัด แต่ต้องตรวจคัดกรองโดยพนักงานเจ้าหน้าที่ โดยเฉพาะผู้เดินทางจากพื้นที่ควบคุมสูงสุด ทั้งนี้ ให้ดำเนินการตามมาตรการของ ศบค.ศบค. กำหนดและ

ไม่ก่อความเดือดร้อนแก่ประชาชนเกินกว่าเหตุ อย่างไรก็ตาม ให้ประชาชนงดหรือชะลอการเดินทางข้ามเขตพื้นที่ เว้นแต่ความจำเป็น “สรุปคือ ขอความร่วมมือ แต่ไม่งดการเดินทาง หากมีความจำเป็นก็สามารถทำได้ ยังสามารถทำงานได้ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวด อาจมีความไม่สะดวก เช่น ตั้งด่านบ่อยขึ้น เพื่อคัดกรองผู้เดินทางจากพื้นที่สีแดงหรืออย่างไร จะได้ว่ามีความจำเป็นจริงๆ อาจมีด่านเพิ่มขึ้น แต่ต้องไม่เพราะต้องคัดกรอง คนที่ไม่จำเป็นอย่าเดินทาง รวมถึงการทำงานจากที่บ้าน (Work From Home) สลับวันและเหลือเวลาทำงานให้ทำอย่างเต็มที่” นพ.ทวีศิลป์กล่าว และว่า ทั้งนี้ ให้พิจารณาผ่อนคลายหรือบังคับใช้มาตรการป้องกันและยับยั้ง เสนอต่อนายกฯเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม โดยมาตรการในฉบับนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรขึ้นอยู่กับกรอำนาจของ ผอ.ศบค. และจะออกในวันที่ 4 ธันวาคม หรือไม่ ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของนายกฯ

### ไม่ล็อกดาวน์เหตุกระทบศก.

ผู้สื่อข่าวถามถึงเหตุผลของการไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์รวมถึงรัฐบาลมีมาตรการเยียวยาชัดเจนหลังจากปิดกิจการต่างๆ อย่างไร

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า มีคำตอบอยู่ในคำถามเมื่อใดก็ตามที่ ศบค.ต้องประกาศว่าเป็นการล็อกดาวน์ หมายถึงว่าคำสั่งนี้จะทำให้กระทบต่อปัญหาเศรษฐกิจ กระทบต่อการหารายได้ของทุกคน ต้องมีการเยียวยาซึ่งเป็นภาระของภาษีเงินของทั้งประเทศ ในตอนนี้เราเผชิญอยู่ในการตกต่ำของเศรษฐกิจทั่วโลกและของไทยเราเอง การใช้มาตรการต่างๆ เหล่านี้มีค่าใช้จ่ายต้องเสีย ต้องเป็นภาพที่ทำให้ทุกคนต้องลำบากกันทั้งหมด ฉะนั้น ถ้าตอนนี้เราสามารถกระจายความรับผิดชอบร่วมกันไปได้ ทุกคนล้วนแล้วแต่อยากทำมาหากินอยู่ในชีวิตประจำวันที่เราเคยทำกันมา แต่ต้องเป็นรูปแบบชีวิตวิถีใหม่ ต้องปฏิบัติ และในการติดเชื้อมันอยู่กับปัจจัยอีกมาก

นพ.ทวีศิลป์กล่าวว่า ไม่ได้บอกว่าให้งดเที่ยวบินแล้วจะทำให้ลดโรคได้ งดการขายอาหารแล้วจะลดโรคได้ ก็ไม่ใช่ เพราะฉะนั้นประกอบกันหลายส่วน หากจังหวัดที่ควบคุมโรคได้ดี ยกตัวอย่าง จันทบุรี เมื่อพบระบาดก็มีการสอบสวนโรควงแรก มีคนติดหลักสิบคนและรีบสอบสวนโรค ทำให้พบผู้สัมผัสวงที่ 2 และนำไปสู่วงที่ 3 ภายในเวลาไม่เท่าไรก็ลดการติดต่อโรคไปหลายขั้นได้ ดังนั้น แต่ละจังหวัดมีภาพแตกต่างกัน ฉะนั้น การใช้ยาแรงจัดการทั้งประเทศ หลักการข้อนี้ลดทอนความสำคัญไป และเราได้บทเรียนจากครั้งที่แล้ว คนที่เจ็บปวดที่สุดคือประชาชน ที่ต้องถูกจำกัดบริเวณ จำกัดเวลาและพื้นที่

### ‘บิ๊กตู่’ถกศบค.ชุดใหญ่4ม.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงกลาโหม เตรียมเป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 4 มกราคม เวลา 14.30 น. โดยคาดว่าจะเป็นการพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโควิด-19 หลังสถานการณ์แพร่ระบาดในวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมาก โดยล่าสุดในวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 315 ราย โดยสาธารณสุขจะเสนอให้ ศบค.พิจารณาจำกัดพื้นที่ 28 จังหวัด เป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง พร้อมยกระดับมาตรการ อาทิ การจำกัดเวลาเปิดปิดสถานประกอบการ และเปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร, การขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัด ยกเว้นกรณีจำเป็น และให้สถานศึกษาหยุดการเรียนการสอน เป็นต้น โดยให้นายกฯ และที่ประชุม ศบค.พิจารณาในการประชุมวันที่ 4 มกราคม

### กทม.นัดถก'เทก อะเวย์'4ม.ค.

ผู้สื่อข่าวรายงานกรณี ศบค. ยก (ร่าง)ประกาศ ศบค.ฉบับที่ 16 เตรียมเสนอให้ พล.อ.ประยุทธ์ ลงนามในประกาศเพื่อให้ผู้ว่าราชการ กทม. และผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศใช้เป็นแนวทางออกมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในพื้นที่ตามความเหมาะสม ซึ่งหนึ่งในประเด็นสำคัญคือเรื่องของการควบคุมร้านอาหารที่มีแนวโน้มให้ชื้อกลับไปรับประทานที่บ้าน (Take away) นั้น ในส่วนของ กทม. คณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ กทม.จะมีการประชุมเพื่อหารือถึงเรื่องดังกล่าวในวันที่ 4 มกราคม เวลา 10.30 น. ที่ศาลาว่าการ กทม. เพื่อพิจารณาถึงความเหมาะสมอีกครั้ง ดังนั้น ขณะนี้ในเรื่องของร้านอาหารยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ประชาชนยังสามารถเดินทางไปรับประทานอาหารที่บ้านได้ตามปกติ จนกว่าจะมีประกาศ กทม. ฉบับใหม่

### สธ.สั่งรพ.เตรียมรับมือ2เดือน

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงว่า นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัด สธ. ได้มีข้อเสนอไปยัง ศบค. พร้อมการยืนยันด้วยเหตุผลให้ร้านอาหารเปิด แต่เป็นการชื้ออาหารกลับบ้าน โดยเฉพาะพื้นที่สีแดง 28



# มติชน

หนังสือพิมพ์คุณภาพ เพื่อคุณภาพของประเทศ

## ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

จังหวัด ซึ่งได้เสนอไปเรียบร้อยแล้ว โดยปลัด สธ.ได้สั่งการไปยังหน่วยงานสาธารณสุขทั่วประเทศ ให้เปิดศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน (EOC) ประชุมทุกวันร่วมกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เตรียมโรงพยาบาล (รพ.) สนาม ให้พร้อมโดยเฉพาะพื้นที่สีแดงและส้ม เปิดคลินิกโรคไข้หวัด (ARI Clinic) ตลอด 24 ชั่วโมง ตรวจสอบเชื้อทุกรายที่มีประวัติเสี่ยง เช่น มีประวัติสัมผัสแรงงานต่างด้าว ไปบ่อนการพนัน พร้อมทั้งเตรียมทรัพยากร และบุคลากรใน รพ.ให้พอสำหรับอย่างน้อย 2 เดือน ส่วนอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้เฝ้าระวังตรวจคัดกรอง ผู้เดินทางจากต่างพื้นที่เข้าชุมชน เฝ้าระวัง กลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้มีโรคประจำตัว พยายามไม่ให้นอกพื้นที่มาพบปะมากนัก พร้อมช่วยสอดส่องดูแลสถานกักกันโรคด้วย

### ยันได้วัคซีนไม่ช้ากว่าปท.อื่น

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อคนไทย แถลงว่า เพื่อให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในรัฐบาลไทย โดย สธ.ร่วมมือกับหลายฝ่าย ว่าเมื่อถึงเวลาอันสมควรไทยจะได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ไม่ช้าไปกว่าประเทศส่วนใหญ่ มีข้อมูลออกไปทางโลกโซเชียลและหลายฝ่ายมีข้อมูลไม่ครบถ้วน ทำให้ประชาชนสับสนและไม่แน่ใจ ทำงานเรื่องนี้ตั้งแต่กลางปี 2563 ตั้งแต่ยังไม่ทราบผลว่าวัคซีนของเจ้าใด ที่จะมีโอกาสประสบความสำเร็จ มีการเตรียมข้อมูล วางเป้าหมาย มีกลไกที่ทำให้ได้วัคซีนมา ซึ่ง

เป้าหมาย มีกลไกที่ทำให้ได้วัคซีนมา ซึ่งเป้าหมายยังไม่เปลี่ยน ยังจะฉีดวัคซีนให้คนไทยโดยรัฐ และเป็นการฉีดฟรีไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของประชากร ซึ่งเป็นวัคซีนเกือบ 70 ล้านโดส

“สิ่งที่เราเตรียมการคือ 1.ต้นทุนในมือ เรื่องการเจรจาของบริษัทแอสตราเซนeca ที่ใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด ขณะนี้เราทำสัญญา 26 ล้านโดส อยู่ระหว่างการผลิตในประเทศไทย คาดว่าปลายเดือนพฤษภาคมนี้ น่าจะฉีดให้กับคนไทย บนแรงกดดันเราได้หยุดแค่นี้ อีกร้อยละ 20 จึงมีการเจรจาร่วมกับโคแวกซ์ (COVAX) แต่เป้าหมายมีการปรับเปลี่ยนเนื่องจากมีความยุ่งยาก เพราะสถานการณ์เปลี่ยนไป และอีกร้อยละ 10 ทำข้อตกลงกับบริษัทที่คิดว่ามีโอกาสผลิตวัคซีนสำเร็จ” นพ.ศุภกิจกล่าว

### กุมภาพันธ์ได้ 2 แสนโดสล็อตแรก

นพ.ศุภกิจกล่าวว่า มีความพยายามเจรจากับหลายฝ่าย ทั้งไฟเซอร์ โมเดอร์นา วัคซีนประเทศจีน และอาจจะขอซื้อเพิ่มเติมจากแอสตราเซนecaได้ ซึ่งจะเพิ่มให้ถึงเป้า และข่าวดีที่เกิดขึ้น 2-3 วันที่ผ่านมา คือ บริษัทซิโนแวค ไบโอเทค (Sinovac Biotech) จะนำวัคซีน 2 แสนโดส เข้ามาไทยในปลายเดือนกุมภาพันธ์นี้อย่างแน่นอน ปลายเดือนมีนาคมอีก 8 แสนโดส และปลายเดือนเมษายน อีก 1 ล้านโดส รวมทั้งหมดเป็น 2 ล้านโดส

“วัคซีนไม่ใช่สินค้าที่จะไปขี้อบาย วันนี้สภาพของตลาดวัคซีนไม่ได้มีอยู่มากมาย ที่สำคัญต้องมีระบบควบคุมคุณภาพและปลอดภัย หากมีคนเอามาขายจากโรงงานไม่ได้มาตรฐาน แล้วมีปัญหา เราคงไม่ซื้อมาฉีดให้คนไทย” นพ.ศุภกิจกล่าว และว่า ไม่ได้ห้ามบริษัทเอกชนที่นำเข้าวัคซีน แต่ต้องผ่านการขึ้นทะเบียนกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ประเทศไทยก่อน ซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบเรื่องผลการทดลองว่ามีความน่าเชื่อถือหรือไม่ โรงงานผลิตเป็นไปตามมาตรฐานหรือไม่

### มหา'ลัยสอนออนไลน์

นายเอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) กล่าวว่าได้ลงนามในประกาศ อว.เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคโควิด-19 ฉบับที่ 9 กำหนดมาตรการและแนวทางการปฏิบัติเพิ่มเติม เพื่อให้สถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานภายใน อว. พิจารณาดำเนินการดังนี้ที่สำคัญ





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 5)

อาทิ ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของสถาบันการศึกษาทุกประเภทที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด เพื่อการจัดการเรียนการสอน การสอบ การฝึกอบรม หรือการทำกิจกรรมใดๆ ที่มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการจังหวัดหรือผู้ว่ากทม. ห้ามจัดกิจกรรมในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ให้สถาบันอุดมศึกษาปรับรูปแบบการเรียนการสอน โดยเน้นการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์หรือแบบผสมผสาน และปรับวิธีการวัดประเมินผลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ สำหรับบุคลากรในสังกัด โดยให้ใช้มาตรการทำงานที่บ้าน

**อาชีวะปิดเรียน4-31ม.ค.**

ด้านนายสุเทพ แก่งสันเทียะ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) ได้ลงนามในประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่องให้สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ โดยสาระสำคัญของประกาศฯ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโควิดในสถานศึกษา ให้สถานศึกษาอาชีวศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนทุกแห่งในสังกัด สอศ. ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด (28 จังหวัด) ตามที่ ศบค.กำหนด ปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564 หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง โดยให้สถานศึกษาปรับวิธีการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามมาตรการการจัดการศึกษาในสถานการณ์โควิด ตลอดจนจัดให้ครูและบุคลากรมาปฏิบัติหน้าที่ที่สถานศึกษาไม่เกิน 25% ส่วนสถานศึกษาอาชีวศึกษาของรัฐและเอกชน สังกัด สอศ. ในพื้นที่ควบคุม 11 จังหวัด และพื้นที่เฝ้าระวังสูง 38 จังหวัด ให้ดำเนินการตามมาตรการที่ผู้ว่าราชการจังหวัดประกาศอย่างเคร่งครัด

**ทบ.กักทหารสัมผัสคนติดเชื้อ**

พล.ท.สันติพงษ์ ธรรมปิยะ โฆษกกองทัพบก ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 กองทัพบก (ทบ.) กล่าวถึงกรณีเพจ ประชาสัมพันธ์ของ ทบม. เปิดเผยแพร่ข่าวการหญิงบ้านฉาง ติดเชื้อโควิด-19 และได้เดินทางมายังสำนักงานเลขานุการ กองทัพบก (สสท.ทบ.) เพื่อรับเอกสารและไปยื่นเอกสารที่กรมกำลังพลกองทัพบก เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมาว่า พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) รับทราบแล้ว และย้ำให้ดำเนินการตามขั้นตอน สธ.ด้วยการสอบสวนโรค และหาบุคคลที่มีความเสี่ยงสูง หรือสัมผัสใกล้ชิดติด

ข่าวราชการหญิงคนดังกล่าว พร้อมให้เดินทางไปรับการตรวจโควิด-19 ที่โรงพยาบาล หากผลเป็นบวก ให้รับการรักษาทันที ถ้าผลเป็นลบให้กักตัวที่บ้านเพื่อดูอาการ 14 วัน

“ไม่จำเป็นต้องปิดตึก สสท.ทบ.และตึกกรมกำลังพลกองทัพบก เพราะกองทัพบกได้ทำความสะอาดฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ของ ทบ. เช่น ประตู ลูกบิด ลิฟต์ นอกจากนี้ยังให้กำลังพลผลัดเปลี่ยนทำงานที่บ้าน เพื่อลดความแออัด รวมถึงตรวจวัดอุณหภูมิกำลังพล ลูกจ้าง และบุคคลภายนอกทุกคนเดินทางเข้ามาในพื้นที่ ทบ. และจนถึงขณะนี้ยังไม่พบกำลังพลติดเชื้อโควิด-19” โฆษก ทบ.กล่าว

**‘หมอยง’ยันพบสายพันธุ์อังกฤษ**

ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กระบุว่า เชื้อโควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์ พบในประเทศไทยแล้ว โดยศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ถอดรหัสสายพันธุ์ พบเป็นสายพันธุ์อังกฤษ หรือที่เรียกว่า สายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ B.1.1.7 ได้ในประเทศไทย เป็นครอบครัวชาวอังกฤษ 4 คน พ่อ แม่ ลูก 2 คน ติดเชื้อทั้ง 4 คน โดยที่แม่และลูกเป็นก่อน พ่อเป็นทีหลัง มาจากเมือง Kent ประเทศอังกฤษ และอยู่ในสถานกักกันโรคที่รัฐจัดให้ (ASQ) โรงพยาบาลเอกชน และได้ควบคุมอย่างดี ไม่ให้เชื้อแพร่กระจายออกไป

**ชี้ไม่ทำให้โรครุนแรงขึ้น**

“การถอดรหัสพันธุกรรมทำให้ทราบว่าสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของอังกฤษที่กลายพันธุ์ ที่ทั่วโลกเฝ้าระวังกันมาก และมีการระงับเที่ยวบินจากอังกฤษ ได้ทำการถอดรหัสพันธุกรรม 2 ราย มีการกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งเกาะจับตัวรับของเซลล์มนุษย์ (N501Y) การกลายพันธุ์ที่จุดตัดของสไปรท์โปรตีน (P681H) ตำแหน่งอื่นๆ ที่ขาดหายไป (spike 69-70 deletion) และตำแหน่งอื่นๆ อีก ดังในรูปสายพันธุ์นี้ทำให้การแพร่ระบาดได้ง่ายและกระจายอย่างรวดเร็ว” ศ.นพ.ยงกล่าวว่า สำหรับประเทศไทย สายพันธุ์นี้ไม่ได้ทำให้โรครุนแรงขึ้น และไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของวัคซีน ขอให้สบายใจได้ ผู้ป่วยทั้ง 4 รายนี้ อยู่ในความควบคุมและระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้เชื้อหลุดรอดออกมาได้ ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ในโรงพยาบาล ในห้องความดันลบ และต้องมั่นใจว่าไม่มีเชื้อแล้วจึงจะออกมา ดังนั้น





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

**โควิด**

โอกาสที่จะแพร่ขยายในประเทศไทยจึงไม่มี

**ผวจ.สมุทรสาครอาการดีขึ้น**

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวถึงความคืบหน้าอาการป่วยของนายวีระศักดิ์ วิจิตรแสงศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร ซึ่งติดเชื้อโควิด-19 ขณะลงพื้นที่ควบคุมโรคใน จ.สมุทรสาคร ว่า อาการในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีแนวโน้มดีขึ้น ซึ่พบเหมือนเดิม คงที่ ระดับออกซิเจนในเลือดดี สามารถปรับมาอยู่ท่านอนหงายตามปกติได้แล้ว แม้ว่าจะระดับออกซิเจนในเลือดจะตกลงเล็กน้อย แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ดี รับผิดชอบ ไม่ต้องกลับนอนพลิกคว่ำ และจากนี้จะค่อยเข้าสู่ขั้นตอนการถอดเครื่องช่วยหายใจ เพื่อให้ผู้ว่าฯ ผิกหายใจได้ด้วยตนเอง แต่อาจยังต้องสายรับออกซิเจนบ้างเป็นระยะ

“ทั้งนี้ เพื่อให้อ่างกายค่อยๆ ปรับตัวและไม่อยากให้ร้อนจนเกินไป ส่วนการให้ยาพาริทิพารเวียร์ ยังคงต้องให้อยู่แต่จะค่อยๆ ลดปริมาณลง เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการตรวจปริมาณไวรัสในร่างกาย ทั้งนี้ คาดว่าภาพรวมอาการดีขึ้น ส่วนนางชุตีพร วิจิตรแสงศรี ภริยาของผู้ว่าฯ นั้น ขณะนี้ย้ายมารับการรักษาที่ รพ.ศิริราช ตั้งแต่ช่วงคืนวันที่ 2 มกราคม อาการปกติดี ไม่ได้รุนแรง แต่เพื่อให้ได้มาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เพื่อความสะดวก แต่ตัวภริยาผู้ว่าฯ ยังต้องอยู่ในแยกโรค และไม่ได้อยู่ในห้องไอซียู” ศ.นพ.ประสิทธิ์กล่าว

**ผวจ.ติดเชื้อมหาชัยพุ่ง 541 คน**

ที่ จ.สมุทรสาคร ผู้สื่อข่าวได้รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 มีข้อมูลจากสำนักงานสาธารณสุข จ.สมุทรสาคร เวลา 14.00 น.ว่า พบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นอีก 541 ราย ทั้งจากในโรงพยาบาลและการค้นหาเชิงรุก โดยแบ่งเป็นพบจากการเข้าตรวจหาเชื้อโควิด-19 ในโรงพยาบาลจำนวน 36 ราย จำแนกเป็นคนไทย 29 ราย ต่างต่าง 7 ราย ส่วนการค้นหาเชิงรุกพบผู้ป่วยรายใหม่รวม 505 ราย จำแนกเป็นคนไทย 57 ราย และต่างต่าง 448 ราย รวมมียอดผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 2,401 ราย จำแนกเป็นการค้นหาเชิงรุก 1,945 ราย เป็นคนไทย 160 ราย และต่างต่าง 1,785 ราย ส่วนการตรวจค้นพบในโรงพยาบาลรวม 456 ราย เป็นคนไทย 365 ราย และต่างต่าง 91 ราย ขณะที่การดูแลรักษา จำแนกเป็น 1 การดูแลรักษา

ในโรงพยาบาลรวม 456 ราย เป็นคนไทยที่ยังอยู่ในระหว่างการรักษา 242 ราย ต่างต่าง 83 ราย กับ 2.การดูแลผู้ที่อยู่ระหว่างการสังเกตอาการอีก 1,232 ราย ส่วนทางด้านการรักษาในโรงพยาบาลจนหายแล้วจำหน่ายกลับบ้านได้รวมทั้งหมด 131 ราย จำแนกเป็นคนไทย 123 ราย คนต่างต่าง 8 ราย และผู้ที่สังเกตอาการตามระยะเวลาที่กำหนดแล้วไม่พบเชื้อจนสามารถจำหน่ายกลับบ้านได้ เป็นคนต่างต่างรวม 610 ราย

**เร่งหาที่รองรับไม่ต่ำกว่า 3 พันคน**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า มีผู้ติดเชื้อรายใหม่เข้าไปพักรักษาตัวภายในศูนย์ห่วงใยคนสาครวัดโกรกกราก เพิ่มอีก 45 ราย โดยยอดรวมขณะนี้ มีผู้เข้าพักอาศัยในศูนย์ห่วงใยคนสาครวัดโกรกกรากแล้วทั้งสิ้น 97 ราย จากจำนวนที่รองรับได้ทั้งหมด 140 ราย และคาดว่าจะมีการนำเตียงเข้ามาเสริมอีก 30 เตียง ส่วนความชัดเจนเกี่ยวกับศูนย์ห่วงใยคนสาครแห่งแรก ที่สนามกีฬากลาง จ.สมุทรสาคร สามารถรองรับผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ หรือแสดงอาการไม่มากนัก เข้าพักรักษาตัวได้ประมาณ 540 คนนั้น ขณะนี้ก็พบว่ามีความพร้อมที่จะสามารถนำผู้ติดเชื้อเข้ามาพักได้แล้ว ยังมีวัดนาแพนทอร์ ที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงพื้นที่ห้องน้ำ-ห้องสุขา กับพื้นที่เพิ่มเติมอีก 3 แห่ง ที่จังหวัดได้ออกประกาศคำสั่งเป็นพื้นที่ควบคุมเพื่อการจัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครต่อไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ แห่งที่ 4 วัดเทพนรินทร์. แห่งที่ 5 อาคารเนกประสงค์เทศบาล ต.นาดี และแห่งที่ 6 วัดช่องลม โดยภายหลังจากนี้ก็ยังมีสถานที่เตรียมจะประกาศอีก คือ อาคารหลังคโด่งของ อบต.ท่าทราย ที่รองรับผู้เข้าพักได้ประมาณ 200 กว่าคน ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ยังไม่พอกับปริมาณผู้ติดเชื้อที่คาดการณ์ไว้ว่าจะต้องมีพื้นที่รองรับได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 คน

**ชาวบ้านให้ม.กีฬาตั้งศูนย์**

ขณะเดียวกันจากกรณีชาวบ้านรอบมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สมุทรสาคร เคยรวมตัวคัดค้านไม่ให้นำผู้ติดเชื้อเข้ามาพักอยู่ในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยนั้น เวลาประมาณ 11.00 น. ตัวแทนชาวบ้านรอบมหาวิทยาลัยได้มาประชุมร่วมกันอีกครั้ง โดยมีนายวุฒิพงษ์ สุภัควนิช หัวหน้าสำนักงาน จ.สมุทรสาคร มาหารือพูดคุยสร้างความเข้าใจกับชาวบ้าน พร้อมทั้งให้เห็นถึงสถานการณ์ความจำเป็น และมาตรการในการป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ของ จ.สมุทรสาคร ให้ชาวบ้านได้รับทราบ ซึ่งในที่สุดชาวบ้านก็ได้พร้อมใจกันยกมือยินยอมให้จัดตั้งศูนย์ห่วงใยคนสาครในพื้นที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งประเทศไทย จ.สมุทรสาคร ได้แล้ว

**แม่กลองปิดที่เสี่ยงรอบ 2**

ขณะที่ จ.สมุทรสงคราม นพ.สันติ บุญยะสง นายแพทย์ สสจ.สมุทรสงคราม กล่าวว่า หลังจาก จ.สมุทรสงคราม ออกคำสั่งที่ 1/2564 เรื่องคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เป็นการชั่วคราวถึงวันที่ 4 มกราคม 2564 ไปแล้ว เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันการแพร่ระบาดใหม่ขยายวงกว้างในพื้นที่ทั่วประเทศอย่างรวดเร็ว จนมีผู้ติดเชื้อแล้ว 53 จังหวัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.สมุทรสงคราม ตามมติที่ประชุมครั้งที่ 1/2564 วันที่ 3 มกราคม 2564 ออกคำสั่งปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 5-15 มกราคม 2564 รวมถึงสถานที่อื่นๆ อีก 26 ช้อ นอกจากนี้เป็นห่วงกรณีการเปิดให้บริการลูกค้านั่งกินที่ร้าน จึงขอให้ผู้ประกอบการร้านอาหารและประชาชนทั่วไปเข้าใจมาตรการห้ามนั่งกินที่ร้าน

ล่าสุด ทางศูนย์โควิดจังหวัดแจ้งพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มอีก 2 ราย เป็นหญิงตั้งครรภ์อายุ 21 ปี และหญิงอายุ 41 ปี ที่ทำงานในโรงงานอาหารแปรรูป จังหวัดสมุทรสาคร

**นครปฐมพบผู้ป่วยเพิ่ม 3 ราย**

ที่ จ.นครปฐม ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงานสาธารณสุข จ.นครปฐม เปิดเผยข้อมูลสถานการณ์ โควิด-19 ยืนยันรายใหม่พบ 3 ราย เป็นเพศชายอายุ 43 ปี ชาว ต.ไร่ชิง อ.สามพราน เพศชาย อายุ 44 ปี ชาวตำบลแหลมบัว อ.นครชัยศรี และเพศชายอายุ 29 ปี ชาว ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

อายุ 29 ปี ชาว ต.ห้วยขวาง อ.กำแพงแสน รวมยอดผู้ป่วยสะสม 65 ราย เป็นคนไทย 63 ราย ต่างชาติ 2 ราย พักรักษาตัวในโรงพยาบาลจำนวน 54 ราย และรักษาหาย 11 ราย

**สระแก้วเตรียมเปิดรพ.สนาม**

ที่ จ.สระแก้ว นางขวัญเรือน เทียนทอง ว่าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สระแก้ว พร้อมด้วย นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีปลัดกระทรวงสาธารณสุข ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมการเปิดโรงพยาบาลสนามของ จ.สระแก้ว ที่ อบจ.สระแก้ว โดยมี นพ.สุรสิทธิ์ จิตรพิทักษ์เลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว และโรงพยาบาลอรัญประเทศ ร่วมให้ข้อมูลและวางแผนการเตรียมความพร้อม โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ ให้แล้วเสร็จภายใน 1-2 วัน เป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่สอง โดยโรงพยาบาลสนามแห่งแรกคือ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร มีผู้ป่วยเกิน 60 ราย

ทั้งนี้ จ.สระแก้ว ได้เตรียมความพร้อมโรงพยาบาลสนาม ไว้ 2 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลแพทย์แผนไทยวัฒนานคร สามารถรองรับผู้ป่วยได้ 58 เตียง สำหรับที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้จัดเตรียมเตียงรองรับไว้จำนวน 40 เตียง และพร้อมที่จะขยายได้ถึง 100 เตียง ซึ่ง จ.สระแก้ว มีเป้าหมายเตรียมความพร้อมเปิดโรงพยาบาลสนาม และในโรงพยาบาลต่างๆ เพื่อรองรับผู้ป่วยโควิด-19 ไว้มากกว่า 240 เตียง

**ระยองติดโควิดพุ่งอีก43ราย**

ที่ จ.ระยอง นายชานูณะ เอี่ยมแสง ผู้ว่าฯ ระยอง พร้อมด้วย นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ นายแพทย์สาธารณสุข (สสจ.) จ.ระยอง ร่วมแถลงข่าวสถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง โดยนายชานูณะกล่าวว่า วันนี้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มอีก 43 ราย รวมเป็น 386 ราย มีการตรวจหาเชื้อในเชิงลึก รวมทั้งผู้ที่เข้ามารับการตรวจแล้ว 6,204 คน ผู้ป่วยที่พบมากที่สุดยังเป็นพื้นที่ของ อ.เมืองระยอง ส่วนอำเภอวังจันทร์ยังคงไม่พบผู้ป่วยแต่อย่างใด จำนวนผู้ป่วยที่พบเพิ่มขึ้นของวันนี้มีการกระจายไปทั้ง 7 อำเภอ ทั้งนี้ มาตรการต่างๆ ยังคงเดิมหากมีคำสั่ง

23 ราย โดยรายที่เกิดขึ้นใหม่มาจาก อ.บ่อไร่ 2 ราย อ.เขาสมิง 7 ราย และ อ.เมือง 14 ราย ส่วนไหม้โล่นั้นนั้นยังต้องสอบสวนโรคต่อไป ขณะนายสุรัชย์ เขียมกุล ผู้ช่วยสาธารณสุข จ.ตราด กล่าวว่า สถานการณ์ผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่ผ่านมามีจำนวน 23 ราย และ 22 ราย พัวพันกับบ่อนการพนันทั้งสิ้น รวม 22 คน โดยที่ศูนย์รวมการแพร่ระบาดมาจากบ่อนการพนันที่ทแสมดั่งเป็นหลัก

**ขลาป่วยอีก62-จันทร์68คน**

ที่ จ.ชลบุรี ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สสจ.ชลบุรี รายงานสถานการณ์ติดเชื้อ ล่าสุด พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 62 ราย เป็นชาย 27 ราย หญิง 35 ราย ทำให้มียอดสะสมรวม 367 ราย ยังไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น โดยนายมานิตย์ ภาวสุทธิ อดีต ส.ส.ชลบุรี พร้อมนายฉัตรชัย อึ้งลิ้ม อดีตนายกเทศมนตรีเมืองบ้านสวน นำรถพันสารเคมีป้องกันโควิดออกฉีดพ่นในพื้นที่ อ.เมืองชลบุรี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 พร้อมระดมแจกข้าวสารและไข่ต้ม เพื่อช่วยเหลือชาวบ้านที่ยากจนอีกด้วย ขณะที่ จ.จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าฯ จันทบุรี พร้อม นพ.อภิรักษ์ พิศุทธิ์อาการณ์ นายแพทย์ สสจ.จันทบุรี ร่วมกันแถลงข่าวผลตรวจผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้นวันเดียว 68 ราย โดยเป็นผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น 47 ราย บวกกับผลยืนยันจากห้องปฏิบัติการ 21 ราย ทำให้มียอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อรวมทั้งสิ้น 122 ราย โดยเฉพาะผู้ติดเชื้อเพิ่ม 47 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับกลุ่มลักลอบเล่นการพนัน

**อ่างทองติดโควิด18รายบ่อนไก่**

ที่ จ.อ่างทอง สสจ.อ่างทอง เปิดเผยรายงานการพบผู้ติดเชื้อเพิ่มเติม ล่าสุด 18 ราย รวมผู้ป่วยสะสมทั้งสิ้น 30 ราย สืบเนื่องจากมีชายชาวพม่าติดเชื้อโควิด-19 แล้วไปเล่นกีฬาชนไก่ที่สนามไก่ชนพื้นเมืองอินเตอร์ อ.ป่าโมก สนามซ้อมชนไก่ หมู่ 4 ต.ศาลาแดง อ.เมืองอ่างทอง สนามชนไก่พื้นเมืองลำท่าแดง ต.ย่านซื่อ อ.เมืองอ่างทอง ทำให้มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 12 ราย และวันนี้ 18 ราย รวม 30 ราย ดังกล่าว รวมทั้งมีแนวโน้มผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งนี้ ประกาศมาตรการเข้มข้นของจังหวัดอ่างทองจะมีผลบังคับใช้ในเช้าวันที่ 4 มกราคม 2564 เวลา 06.00 น.

**ชัยนาทติดเพิ่ม 1 บ่อนชลบุรี**

ที่ จ.ชัยนาท นายสมบุรณ์ ศิริเวช ผู้ว่าราชการ จ.ชัยนาท พร้อม นพ.วัลลภ ยอดศิริจินดา นายแพทย์ สสจ.ชัยนาท ร่วมกันแถลงผลการตรวจเชื้อโควิด-19 โดยพบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ทำให้มีผู้ป่วยสะสม 8 ราย โดยรายล่าสุดเป็นคนขับแท็กซี่ที่ จ.ชลบุรี เดินทางกลับบ้านในพื้นที่ จ.ชัยนาท มีประวัติรับลูกค้าไปส่งที่บ่อนพนันย่านพญาไท

ต่อมาเวลา 19.30 น. ศูนย์ปฏิบัติการ COVID-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานพบผู้ป่วยยืนยันเพิ่ม 2 คน ทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสมรอบใหม่ 99 คน

**เพชรบูรณ์เปิดโรงแรมหมู่ผู้ป่วย**

จ.เพชรบูรณ์ ศูนย์ปฏิบัติการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด COVID-19 แจ้งโรงแรมหมู่ผู้ป่วยโควิด-119 เพศชาย อายุ 21 ปี จ.สมุทรสาคร มาเที่ยวจังหวัดเพชรบูรณ์และร่วมเคาต์ดาวน์กับเพื่อนๆ จำนวน 6 คน เมื่อช่วงเทศกาลสงกรานต์ปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันที่ 30 ธันวาคม 63 ถึงวันที่ 1 มกราคม 64 พร้อมแจ้งเตือนให้ผู้อยู่ในช่วงเวลาและสถานที่ตามโรงแรมดังกล่าว คอยสังเกตอาการตนเองหากพบผิดปกติถ้ามีไข้ ไอ อ่อนเพลีย จมูกไม่ได้ กลืน ลื่นรับรสไม่ได้ให้พบเข้าแพทย์ ทั้งนี้ โรงแรมหมู่ระบุว่า วันที่ 24 -29 ธันวาคม 63 หมู่พนักงานเที่ยวรายนี้กินเลี้ยงสังสรรค์กับเพื่อนๆ ก่อนปีใหม่, วันที่ 30 ธันวาคม 2563 เวลา 22.00 น. เดินทางจาก จ.สมุทรสาคร กับเพื่อนๆ จำนวน 6 คนด้วยรถส่วนตัว เพื่อมาเที่ยว จ.เพชรบูรณ์, วันที่ 31 ธันวาคม 2563 เวลา 04.00 น.แวะนอนพักที่ปั้มน้ำมัน ปตท. ใกล้แยกพ้อขุน พร้อมเข้าห้องน้ำ ตันมารู๊สึก จมูกไม่ได้กลืน ไม่มีไข้ คิดว่าตัวเองเป็นภูมิแพ้





ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 7)

จังหวัดสมุทรสาคร ขอบเดินทางไปที่บ้านเพื่อน บ้านญาติ เวลา 11.00 น.เข้าไปถ่ายรูปที่วัดพระธาตุผาซ้อนแก้วประมาณครึ่งชั่วโมง ผ่านการตรวจคัดกรองที่จุดคัดกรอง ไม่มีใช้เวลา 12.45 น.แวะทานกาแฟที่พี่โน้ลาเต้ นั่งทานกาแฟในจุดที่ร้านจัดให้นั่งกับเพื่อนๆ ใช้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมง ไม่ได้ไปจุดถ่ายรูป เวลา 13.00 น.แวะซื้อของที่ 7-11 สาขาปากทางขึ้นทับเบิก เวลา 14.00 น.เข้าพักที่อาชี้อู กู๊ตบเบ็กเรียสอร์ท กับเพื่อนๆ เปิดห้องพักจำนวน 3 ห้อง ได้แก่ห้อง A4-A6 โดยผู้ป่วยกับแฟนพักที่ห้อง A5 ช่วงค่ำๆ รวมตัวสังสรรค์กันที่ห้อง A6

**สั่งกักตัวเบ็กปิดชั่วคราวทันที**

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 1 มกราคม 2564 เวลา 11.00 น.เดินทางออกจากที่พัก ไม่ได้แวะถ่ายรูปที่ไหน แต่แวะทานข้าวกับเพื่อนๆ ที่ร้านไปย่างส้มตำ ร้านผ่านค่ายทหารม้าพ่อขุน ผู้ป่วยรู้สึกคลื่นรบกวนอาหารไม่ค่อยได้ เมื่อเดินทางถึงจังหวัดสมุทรสาคร เข้าไปตรวจที่โรงพยาบาลเอกชัย ผลพบสารพันธุกรรมไวรัสโคโรนา 2019 แต่ผู้ป่วยไม่เชื่อว่าเป็น จึงเดินทางมาตรวจที่โรงพยาบาลนครธน อย่างไรก็ตาม การประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อ จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม ที่มีนายภูษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธาน ปรากฏว่าทางสาธารณสุข อ.หล่มเก่า, นายอำเภอเขาชัยและสาธารณสุขเมืองเพชรบูรณ์ ได้ชี้แจงรายงานว่าถึงกรณีนำชุดปฏิบัติการและทีมสอบสวนโรคลงพื้นที่ เพื่อคัดกรองพร้อมสั่งให้ผู้เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อแยกกักตัวเองสังเกตอาการ 14 วัน และทำความเข้าใจให้รีรอต่ออาชี้อูกู๊ตบเบ็กปิดกิจการชั่วคราว โดยทันที ขณะเดียวยังมีการรายงานด้วยว่า สำหรับนักท่องเที่ยวรายนี้ ผลตรวจเบื้องต้นทางโรงพยาบาลเอกชนพบติดเชื้อ ขณะนี้อยู่ระหว่างรอยืนยันผลการตรวจเชิงอีกครั้ง

**'บักตู' เซ็นคำสั่งป้องกันโควิด**

ล่าสุด เวลา 18.30 น. มีราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ ผอ.ศบค. ออกข้อกำหนดตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด (พ.ร.ก.) การบริหารราชการในสถานการณ์

ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 อาทิ 1.ห้ามใช้อาคารหรือสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 2.การห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค 3.การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค 4.เงื่อนไขการเปิดดำเนินการ

ในเขตพื้นที่สถานการณ์ที่กำหนดเขตควบคุมสูงสุด ให้สถานที่ กิจการหรือกิจกรรม ดังต่อไปนี้ภายใต้เงื่อนไข เงื่อนไขเวลา และการจัดระบบและระเบียบที่กำหนด เช่น การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งผู้บริโภคในร้าน โดยให้ ศบค.มท.และ ศบค.สธ.ร่วมพิจารณาประเมินกำหนดรูปแบบแต่ละพื้นที่ จังหวัดให้เหมาะสม การจำหน่ายสุรา สำหรับร้านอาหารหรือสถานที่จำหน่ายสุรา ห้ามการบริโภคและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน และห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ศูนย์ประชุมหรือสถานที่จัดนิทรรศการ ร้านสะดวกซื้อให้เปิดทำการได้ตามปกติภายใต้มาตรการป้องกันโรค อย่างเคร่งครัด 5.มาตรการที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในพื้นที่ ให้ผู้ว่าฯ กทม.หรือผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามที่เหมาะสม 6.การตรวจคัดกรองการเดินทางข้ามจังหวัด

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ยังมีคำสั่ง ศบค. เรื่อง พื้นที่สถานที่กำหนดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ให้ 28 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุด อาทิ กทม. สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ชลบุรี ตราด ระยอง จันทบุรี ฯลฯ

**ยอดโควิดพุ่ง-วัคซีนขาดแคลน**

เอเอฟพีรายงานเมื่อวันที่ 3 มกราคมนี้ ว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงพุ่งสูงขึ้น

ว่า ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยังคงพุ่งสูงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ส่งผลให้มีการห้ามจำหน่ายแอลกอฮอล์ ประกาศล็อกดาวน์ ประกาศเคอร์ฟิว และเร่งรัดให้มีการกระจายวัคซีนออกไปให้ทั่วถึงเร็วที่สุด จนเกิดปัญหาขาดแคลน เพราะผลิตไม่ทันกับความต้องการ ทั้งนี้ ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 สะสมทั่วโลกเพิ่มขึ้นเป็น 84.5 ล้านคนแล้วในวันนี้ ในขณะที่มีผู้เสียชีวิตไปแล้ว 1.84 ล้านรายผู้เชี่ยวชาญกำลังกังวลว่าสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุดยังคงมาไม่ถึง เพราะเชื่อว่าในช่วงหลายสัปดาห์ถัดจากการลงเอยของปีใหม่นี้ ทั้งยอดติดเชื้อและยอดเสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีกมากทั่วโลก หลายประเทศเลือกที่จะใช้มาตรการควบคุมเข้มงวดอีกครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในฝรั่งเศสประกาศเคอร์ฟิวในหลายพื้นที่ โดยเริ่มเวลา 18.00 น. ขณะที่สหรัฐอเมริกาหยุดติดเชื้อรายวันเมื่อวันที่ 2 มกราคมที่ผ่านมาทำสถิติสูงสุดใหม่อีกครั้ง ที่กว่า 277,000 คนต่อวัน ยอดสะสมเพิ่มขึ้นเป็นกว่า 20 ล้านรายแล้ว รัฐบาลพยายามเร่งรัดให้มีการฉีดวัคซีนกระจายออกไปอย่างรวดเร็วมากขึ้น ตรงกันข้ามกับในภาคพื้นยุโรปที่การฉีดวัคซีนยังคงจำกัดอย่างยิ่ง นางสเตลลา ไคเรียโคเดสกรมาธิการสาธารณสุขของสหภาพยุโรป (อียู) ยืนยันว่า ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ระบบการกระจายวัคซีนของอียู แต่เป็นเพราะวัคซีนผลิตไม่ทันกับความต้องการ จนเกิดภาวะคอขวดและทำให้ขาดแคลนวัคซีนแล้วในหลายประเทศ

**อังกฤษให้ฉีดวัคซีนผสม 2 ตัว**

สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานจากกรุงลอนดอนเมื่อวันที่ 2 มกราคมว่า สำนักงานสาธารณสุขแห่งอังกฤษ (พีเอชอี) อนุญาตให้ฉีดวัคซีน 2 ตัวจากผู้ผลิต 2 รายให้กับประชาชนได้ ในกรณีที่เกิดความจำเป็นจนหลีกเลี่ยงไม่ได้ หรือในกรณีที่ไม่สามารถรู้ได้จริงๆ ว่า วัคซีนเข็มแรกเป็นวัคซีนอะไรต่างๆ ที่จนถึงขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่า การฉีดวัคซีน 2 ตัวดังกล่าวจะส่งผลต่อการเกิดภูมิคุ้มกันอย่างไร

นางแมรี แรมเซย์ หัวหน้าแผนภูมิคุ้มกันของพีเอชอี ระบุว่า รัฐบาลไม่แนะนำให้ใช้การฉีดวัคซีน 2 ตัวที่แตกต่างกันให้กับคนคนเดียวในระยะห่างกันหลายสัปดาห์ดังกล่าว แต่เปิดทางให้เกิดขึ้นได้ในกรณีที่หายากอย่างยิ่ง เพราะเชื่อว่า การได้รับวัคซีนเข็มที่สอง แม้จะแตกต่างกัน ก็ยังดีกว่าไม่ได้รับวัคซีนเข็มที่สองเลย



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1



▲ **คุมเข้ม...**จนท.สาธารณสุข จ.สมุทรสาคร นำรถพระราชทาน ตั้งจุดตรวจคัดกรองวัดไข้ให้กับ แรงงานต่างด้าวและประชาชนทั่วไป เพื่อป้องกันและควบคุม ตามมาตรการคุมเข้มการแพร่ระบาดของไวรัสระยะโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร อ.เมือง จ.สมุทรสาคร



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1

ราชกิจจาประกาศคำสั่ง  
สกัดเข้ม 'โควิด' พื้นที่สีแดง  
ผวาเชื้ออังกฤษกลายพันธุ์สามเข้าไทย  
สมุทรสาครขอกักยอดป่วยพุ่ง 541 ราย

ราชกิจจา เผยแพร่ 8 กฏเหล็ก คุมเข้ม 28 จังหวัดพื้นที่สีแดง สกัด "โควิด" มีผล 6 โมงเช้า 4 ม.ค. เป็นต้นไป ร้านอาหารจำกัดคนนั่ง-ช็อกกลับบ้านแล้วแต่จังหวัดกำหนด ประชาชนที่จำเป็นเดินทางข้ามจังหวัดได้ "ปกติ" นั่งหัวโต๊ะ ประชุม ศบค.ชุดใหญ่ ด้าน ตัวเลขผู้ติดเชื้อพุ่งต่อเนื่อง 315 ราย เป็นผู้ป่วยในประเทศถึง 294 คน ♦ ส่วนต่อหน้า 2



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

## ‘โควิด’

□ ต่อจากหน้า 1

“หมอยง” โพลด์ โควิดกลายพันธุ์อังกฤษ ลามเข้าไทยแล้ว จากครอบครัวชาวอังกฤษ 4 คน ซึ่ง เชื่อไม่แรง-กักอย่างดี คณบดีศิริราช ระบุอาการ ผวจ.สมุทรสาคร พันวิฤติเข้าสู่ระยะฝักหายใจ รักริยาดูแลในห้องแยกโรค รพ.ศิริราช สธ. แจง เจรจาซื้อวัคซีนจากจีน เพิ่ม 2 ล้านโดส กทม. ผะ ไลน์ไลน์ ชายวัย 44 ปี ติดไวรัสสมรณะดับ เทียวสถานบันเทิงเพียบ-ติดโรคชื่อ สมุทรสาคร ชื่ออีกรอบ ป่วยพุ่งกระชูด 541 ราย

### ◆ ไทยป่วยโควิดเพิ่ม 315 ราย

เมื่อวันที่ 3 ม.ค. ที่ทำเนียบรัฐบาล นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ สบค. แถลงสถานการณ์ตัวเลขผู้ติดเชื้อว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 315 ราย คิดเป็นประเทศ 294 ราย อยู่ในสถานที่กักกันที่รัฐจัดให้ 21 ราย รวมผู้ป่วยยืนยันสะสม 7,694 ราย หายป่วยแล้ว 4,337 ราย รักษาในรพ. 3,293 ราย เสียชีวิตยังคงเท่าเดิมอยู่ที่ 64 ราย ผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อในประเทศ (ระบบเฝ้าระวัง และระบบบริการ) 294 ราย แบ่งเป็นเชื่อมโยงกับ จ.สมุทรสาคร 1 ราย เป็นหญิงไทย จ.สมุทรสงคราม 1 ราย เป็นหญิงสัญชาติไทย ส่วนเชื่อมโยงกับพหุชา.ชลบุรี คือ กทม. 1 ราย เป็นชาย สัญชาติไทย

### ◆ ผวารอสอบสวนโรค 235 คน

ผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อในประเทศ (สถานบันเทิง, สถานที่ชุมชนและสัมผัสผู้ป่วยก่อนหน้า) แบ่งเป็น กทม. 15 ราย เป็นชาย 6 ราย และหญิง 9 ราย ซึ่งสัญชาติไทย 14 ราย และสัญชาติเมียนมา 1 ราย จ.เชียงใหม่ 2 ราย เป็นชาย สัญชาติญี่ปุ่น จ.กาญจนบุรี 1 ราย เป็นชายไทย จ.นนทบุรี 2 ราย เป็นหญิง สัญชาติไทย และเป็นหญิงสัญชาติเมียนมา จ.ราชบุรี 5 ราย เป็นชายสัญชาติไทยทั้งหมด จ.ลำปาง 2 ราย เป็นหญิงสัญชาติไทย และชายสัญชาติไทย จ.อ่างทอง 9 ราย เป็นชายสัญชาติไทยทั้งหมด จ.อำนาจเจริญ 1 ราย เป็นหญิงสัญชาติลาว ทั้งนี้ ยังมีผู้ป่วยรายใหม่ติดเชื้อในประเทศที่อยู่ระหว่างรอผลการสอบสวนโรคอีก 235 ราย แบ่งเป็น กทม. 2 ราย นนทบุรี 1 ราย สมุทรสาคร 38 ราย ระยอง 43 ราย ชลบุรี 62 ราย สมุทรปราการ 8 ราย จันทบุรี 68 ราย และตราด 12 ราย นอกจากนี้ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศยังพบเป็นแรงงานต่างด้าวอีก 20 รายใน จ.นนทบุรี แบ่งเป็นเพศชาย สัญชาติเมียนมา 2 ราย เพศหญิง สัญชาติลาว 1 ราย

### ◆ 21 รายติดเชื้อจากต่างประเทศ

สำหรับตัวเลขผู้ติดเชื้อจากผู้เดินทางมาจากต่างประเทศและเข้ารับการรักษาในสถานกักตัวของรัฐทุกประเภทมี 21 ราย แบ่งเป็น บาห์เรน 1 ราย ปากีสถาน 3 ราย อุเวต 1 ราย อิตาลี 1 ราย อินโดนีเซีย 1 ราย กาตาร์ 2 ราย อียิปต์ 3 ราย เอธิโอเปีย 1 ราย อินเดีย 1 ราย สหราชอาณาจักร 1 ราย

### ◆ กฎเหล็ก 8 ข้อรอนายกฯ เข้ม

เมื่อถามว่า ผอ.สบค.ลงนามในประกาศมาตรการฉบับที่ 6 และจะมีผลบังคับในวันที่ 4 ม.ค. เวลา 06.00 น. ตามที่เสนอหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ณ ตอนนี้เป็นร่าง ซึ่งนำมาพูดคุยกันในที่ประชุมเข้านี้อีกรอบหนึ่ง ฉะนั้นมีปรับแก้ไขบ้างเพื่อให้นายกรัฐมนตรีพิจารณา ลงนาม ซึ่งมีทั้งหมด 8 ข้อที่จะเกิดในฉบับที่ 6 นี้ ประกอบด้วย 1. การห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ที่เสี่ยงต่อการแพร่โรคหรือห้ามใช้อาคารหรือสถานที่ของโรงเรียนสถาบันการศึกษาทุกประเภท ที่ตั้งอยู่ที่ความสูงสูงสุดหรือสีแดงที่ประกาศใน 28 จังหวัด 2. ห้ามจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงกับการควบคุมโรควันแต่เป็นการดำเนินงาน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่หรือได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ โดยคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพฯ หรือ ผวจ. เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่ที่ความรับผิดชอบ ส่วนการจัดงานแต่งงานก็มีเปิดช่องให้จัดได้โดยต้องขออนุญาตและมีมาตรการทางสาธารณสุขรองรับ 3. การปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่โรค ให้ผู้ว่าฯ กทม. หรือ ผวจ. พิจารณา

### ◆ ปรับเงื่อนไขนั่งกินในบ้าน

4. เรื่องของร้านอาหาร มีร่างใหม่ขึ้นมาว่าเงื่อนไขเปิดดำเนินการในเขตพื้นที่สถานที่ที่กำหนดให้เป็นเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดให้สถานที่ กิจการ หรือการทำกิจกรรม เปิดดำเนินการภายใต้เงื่อนไขเงื่อนไขเวลา และการจัดระบบและระเบียบต่าง ๆ ที่กำหนด 4.1 การจำหน่ายอาหาร เครื่องดื่มให้จัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำนวนผู้นั่งบริโภคในร้านการจัดสถานที่ให้แบ่งไปตามแนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันโรค โดยอาจให้เป็นลักษณะของการนำกลับไปบริโภคที่อื่นโดยให้ สบค.มท. และศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุขร่วมกันพิจารณา และ 4.2 ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน 5. ห้างสรรพสินค้ายังให้เปิดทำการได้ในเวลาปกติ

ซึ่งคำสั่งปิดหรือเปิดขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของมาตรการสถานที่ มอบให้ ผวจ. สามารถสั่งเปิด-ปิดในพื้นที่ต่าง ๆ เพิ่มเติมนอกเหนือจากที่กำหนดได้

### ◆ ไม่ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

6. การเดินทางข้ามจังหวัด ยังไม่ได้ห้ามแต่กำหนดให้ตรงกักตักกรองการเดินทางข้ามจังหวัดโดยเฉพาะการเดินทางของบุคคลจากเขตพื้นที่ที่สถานการณ์กำหนดแต่ต้องไม่เป็นการก่อความเดือดร้อนประชาชนเกินสมควรแก่เหตุสรุปเป็นการขอความร่วมมือไม่ได้บังคับ ไม่ได้ให้หยุดการเดินทาง ผู้ที่มีฐานะจำเป็นสามารถไปได้ แต่พนักงานเจ้าหน้าที่จะต้องเข้มงวดการเดินทางอาจตั้งด่านตรวจบ่อยขึ้นถ้ามีเหตุสมควรในการเดินทางจากพื้นที่ที่เป็นสีแดง จะได้ว่ามีความจำเป็นจริง ๆ 7. การทำงานแบบ Work from Home การทำงานเหลื่อมเวลา ก็จะทำอย่างเต็มที่ และ 8. เรื่องของการให้คณะกรรมการเฉพาะกิจ พิจารณาผ่อนคลายข้อบังคับการใช้มาตรการป้องกันและยับยั้ง เสนอนายกฯ ให้ผ่อนคลายหรือระงับมาตรการที่ยังคับใช้กับสถานที่ กิจการหรือกิจกรรมเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม เป็นข้อที่อาจเป็นไปได้ตามที่หรืออาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอำนาจนายกฯ ในฐานะ ผอ. สบค. ที่จะเกิดขึ้น ส่วนจะออกในวันที่ 4 ม.ค. หรือไม่นั้น อยู่ที่ดุลพินิจนายกฯ

### ◆ ให้อำนาจ ผวจ. พิจารณา

เมื่อถามว่า อยากให้ยกตัวอย่าง อย่างร้านอาหาร ร้านขายก๋วยเตี๋ยวใน กทม. ที่ได้ประกาศพื้นที่สีแดง 3 เขต ถ้าประกาศของนายกฯ ในวันที่ 4 ม.ค. ส่งผล กทม. เป็นพื้นที่สีแดงหมดเลยหรือไม่ แล้วร้านก๋วยเตี๋ยวต้องพึ่งจากใครนั่งได้หรือนั่งไม่ได้ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ต้องพึ่งจาก กทม. จะประกาศจะใช้แนวทางใดจะทั้ง กทม. หรือบางพื้นที่ เป็นอำนาจ ผู้ว่าฯ กทม. รอฟังประกาศนายกฯ และรอฟังประกาศพื้นที่ตัวเอง เมื่อถามว่าคนที่อยู่ในพื้นที่สีแดงอย่างพนักงานบริษัท สื่อมวลชนคนขับรถส่งต่าง ๆ ที่ต้องไปพื้นที่สีแดง สีเหลือง ยังทำได้อยู่ถูกต้องหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ยังทำได้อยู่ รวมถึงสายการบิน รถประจำทาง รถตู้ขนส่งแต่กระทรวงสาธารณสุขพบว่า ผู้ที่ขับรถประจำทางติดเชื่อทำคนที่นั่งในรถติดเชื่อครั้งนั้นรถถ้าเกิดขึ้นสายไหน ให้เป็นอำนาจ ผวจ. และการเดินทางเราไม่อยากให้เดินทางกันมากให้ลดลงให้ได้ เพราะหลักการติดเชื่อเกิดจากกันไปมาหาสู่กัน ไม่เว้นระยะห่าง

### ◆ ยังไม่ใช้คำว่า “ล็อกดาวน์”

สำหรับเรื่องเหตุผลที่ไม่ใช้คำว่าล็อก



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

สำหรับเรื่องเหตุผลที่ไม่ใช้คำว่าล็อกดาวน์ และมีมาตรการเยียวยาชัดเจนเรื่องของการปิดกิจการต่าง ๆ อย่างไร รวมถึงมีแนวทางวางไว้แล้วหรือไม่ นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า มีคำตอบในคำถาม เมื่อไหร่ก็ตามที่ สบค. ประกาศว่าต้องมีล็อกดาวน์แน่นอนว่าคำสั่งนี้ทำให้กระทบปัญหาเศรษฐกิจกระทบต่อการหารายได้ของทุกท่าน ก็ต้องมีมาตรการเยียวยา ทั้งนี้ภาพของแต่ละจังหวัดแตกต่างกันการใช้ยาแรงอย่างเดียวในการจัดการทั้งประเทศ ตอนนี้หลักการข้อนี้ลดทอนความสำคัญลงและเราได้บทเรียนครั้งที่แล้วว่าคนที่เจ็บปวดที่สุดคือประชาชนคนปกติ ถูกจำกัดบริเวณเวลาและสถานที่ แคนพื้นที่ทำผิดกฎหมาย ก็ยังทำละเมิดกฎหมาย เล่นการพนัน มั่วสุมหรือดื่มสุราเหมือนเดิม เรากำลังให้คนปกติสุจริตจะต้องมาเดือดร้อน

## ◆ แจงปมแบ่งพื้นที่เข้มสูงสุด

เมื่อถามว่าการแบ่งสี่ของจังหวัดบางจังหวัด ประชาชนรู้สึกไม่เป็นธรรมเพราะจังหวัดของตนเองไม่ได้คิดเชื่อ แต่กลับถูกควบคุมในพื้นที่สีแดง นพ.ทวีศิลป์ กล่าวว่า ฝ่ายยุทธศาสตร์ของกระทรวงสาธารณสุข เห็นชอบร่วมกันกับฝ่ายความมั่นคงคือเลขาฯ สมช. ออกมาเป็นมาตรการที่จัดของอัยการในจังหวัดใดเป็นพื้นที่สีขาวย่างประชาชนที่จ.ประจวบคีรีขันธ์ ยังไม่มีรายงานผู้ติดเชื้อแต่แรกก็หิบบวมไว้ในพื้นที่สีแดง เพราะเป็นพื้นที่ใกล้เคียงกับจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อในพื้นที่สีแดง

## ◆ เชื่อกลายพันธุ์อังกฤษถึงไทย

ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก ภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์ข้อความในเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่า “โควิด-19 สายพันธุ์อังกฤษกลายพันธุ์พบในประเทศไทยแล้วศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ได้ถอดรหัสสายพันธุ์ พบเป็นสายพันธุ์อังกฤษ หรือที่เรียกว่าสายพันธุ์อังกฤษที่กลายพันธุ์ B.1.1.7 ได้ในประเทศไทย เป็นครอบครัวชาวอังกฤษ 4 คน พ่อ แม่ ลูก 2 คนคิดเชื้อทั้ง 4 คน โดยที่แม่และลูก เป็นก่อน พ่อเป็นที่หลังมาจากเมือง Kent ประเทศอังกฤษ และอยู่ในสถานที่กักตัวแบบทางเลือก รพ.เอกชน และเรควบคุมอย่างเต็มที่ไม่ให้แพร่กระจายออกไป”

## ◆ ไม่กระทบประสิทธิภาพวัคซีน

การถอดรหัสพันธุกรรมทำให้ทราบว่ายีนสายพันธุ์นี้เป็นสายพันธุ์ของอังกฤษที่กลายพันธุ์ซึ่งทั่วโลกเฝ้าระวังกันมาก และมีการระงับเชื้อ

บิงจากอังกฤษ ได้ทำการถอดรหัสพันธุกรรม 2 ราย มีกลายพันธุ์ที่ตำแหน่งเกาะจับตัวรับของเซลล์มนุษย์ (N501Y) การกลายพันธุ์ที่จุดตัดของสไปโรโปรตีน (P681H) ตำแหน่งอื่น ๆ ที่ขาดหายไป (spike 69-70 deletion) และตำแหน่งอื่น ๆ อีกดังในรูป สายพันธุ์นี้ทำให้การแพร่ระบาดได้ง่ายและกระจายอย่างรวดเร็ว ในครอบครัวนี้ ก็คิดหมดทั้ง 4 คน อย่างไรก็ตามสำหรับประเทศไทยสายพันธุ์นี้ไม่ได้ทำให้โรครุนแรงขึ้นและไม่เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพของวัคซีนขอให้สบายใจได้ ผู้ป่วยทั้ง 4 รายอยู่ในความควบคุมและระมัดระวังเป็นพิเศษ ไม่ให้เชื้อหลุดรอดออกมาได้ ผู้ป่วยยังรักษาอยู่ใน รพ. ในห้องความดันลบ และต้องมั่นใจว่าไม่มีเชื้อแล้วจึงจะออกมา ดังนั้นโอกาสที่จะแพร่ขยายในประเทศไทยจึงไม่มี ผู้ที่มาจากประเทศอังกฤษมาประเทศไทย จะต้องเฝ้าระวัง ในรายที่มีมาจากต่างประเทศการถอดรหัสพันธุกรรมเพื่อเป็นฐานข้อมูลจะเป็นประโยชน์ในการเปรียบเทียบกับสายพันธุ์ที่ระบาดในประเทศไทยหาแหล่งที่มาของโรค

## ◆ ชงชะลอรับคนจากอังกฤษ

ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีมีการเปิดเผยข้อมูลพบผู้ติดเชื้อชาวอังกฤษ 4 ราย ซึ่งอยู่ในครอบครัวเดียวกัน พบเชื้อโควิด-19 กลายพันธุ์จากอังกฤษ ว่าครอบครัวดังกล่าวเดินทางเข้ามาไทยเมื่อวันที่ 21 ธ.ค. 63 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการกักตัวยังไม่ครบ 14 วัน เบื้องต้นในการกลายพันธุ์มีความสามารถในการแพร่กระจายได้เร็ว ก็เหมือนกับสายพันธุ์จี ที่เรารู้กัน แต่ไม่มีผลกระทบต่อวัคซีน ฉะนั้นมีท่าทีเฝ้าระวัง สบค. เพื่อให้ชะลอการรับชาวต่างชาติที่เดินทางมาจากประเทศอังกฤษเข้ามายังประเทศไทยออกไปก่อน สำหรับผู้โดยสารที่ร่วมเที่ยวบินกับครอบครัวดังกล่าวยังไม่พบว่ามีใครติดเชื้อแต่อย่างใด

## ◆ เจรจากจีนซื้อวัคซีน 2 ล. โด๊ส

นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และรองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดหาวัคซีนโควิด-19 เพื่อคนไทย กล่าวว่า ขณะนี้มีการเจรจากับหลายฝ่าย ทั้งบริษัทไฟเซอร์ โมเดิร์นนา วัคซีนประเทศจีน และอาจจะขอซื้อเพิ่มเติมจากแอสตราเซเนกา ที่ใช้เทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ด จากอังกฤษ ได้อีก ซึ่งล่าสุดเจรจากับทางบริษัท ซิโนแวค ไบโอเทค จากจีน จะนำวัคซีน

2 แสนโด๊ส เข้ามาไทยในปลายเดือน ก.พ. ปลายเดือน มี.ค. จะเข้ามาอีก 8 แสนโด๊ส และปลายเดือน เม.ย. อีก 1 ล้านโด๊ส รวมทั้งหมดเป็น 2 ล้านโด๊ส

## ◆ ผวจ.สมุทรสาครพ้นวิกฤติ

ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล กล่าวถึงความคืบหน้าอาการ นายวีระศักดิ์ วิจิตร์แสงศรี ผวจ.สมุทรสาคร ว่า อาการในรอบ 24 ชม. ที่ผ่านมามีแนวโน้มดีขึ้น ซีฟจรเหมือนเดิม คงระดับออกซิเจนในเลือดดี สามารถปรับมาอยู่ที่ท่านอนหงายตามปกติได้แล้วแม้ว่าจะระดับออกซิเจนในเลือดจะตกลงเล็กน้อย แต่ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ไม่ต้องกลับนอนคว่ำ และจากนี้ก็จะค่อย ๆ เข้าสู่ขั้นตอนการถอดเครื่องช่วยหายใจเพื่อให้ ผวจ. พักหายใจได้ด้วยตนเอง แต่อาจยังต้องรับออกซิเจนบ้างเป็นระยะ ทั้งนี้เพื่อให้ร่างกายค่อย ๆ ปรับตัว และไม่อยากให้รีบร้อนจนเกินไป ส่วนการให้ยาฟาวิพิราเวียร์ ยังคงต้องให้อยู่แต่จะค่อย ๆ ลดปริมาณลงเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการตรวจพบไวรัสในร่างกาย ทั้งนี้ คาดว่าภาพรวมอาการดีขึ้นส่วนภริยา นางชุดิพร วิจิตร์แสงศรี นั้น ขณะนี้ย้ายมารับการรักษาที่ รพ.ศิริราช ตั้งแต่คืนวันที่ 2 เม.ค. อาการปกติ ไม่ได้รุนแรงแต่ย้ายมาเพื่อให้ได้มาอยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว เพื่อความสะดวก แต่ตัวภริยายังต้องอยู่ในห้องแยกโรค และไม่ได้อยู่ในห้องไอซียู

## ◆ บิ๊กตุ๊ก สบค.ชุดใหญ่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรพ.กลาโหมเตรียมเป็นประธานการประชุม สบค.ชุดใหญ่ ที่ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล ในวันที่ 4 เม.ค. เวลา 14.30 น. โดยคาดว่า เป็นการพิจารณามาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด-19 หลังสถานการณ์แพร่ระบาดในวงกว้างครอบคลุมหลายจังหวัดและพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นจำนวนมากโดยล่าสุดในวันนี้ตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ทะลุ 315 ราย ซึ่งสาธารณสุขจะเสนอให้ สบค.พิจารณาจำกัดพื้นที่ 28 จังหวัดเป็นพื้นที่ควบคุมสูงสุดหรือสีแดง พร้อมยกระดับมาตรการ อาทิ การจำกัดเวลาเปิด-ปิดสถานประกอบการและปิดสถานประกอบการที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่กระจายเชื้อ เช่น สถานบันเทิง ร้านอาหาร, การขอความร่วมมือไม่เดินทางข้ามจังหวัดยกเว้นกรณีจำเป็น และให้สถานศึกษาหยุดการเรียนการสอน เป็นต้น โดยให้นายภาณุพงศ์ วัฒนศิริ ผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธาน

## ◆ เชื้อเศรษฐกิจไทยปี 64 ดีขึ้น

นายสุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

พรรคชาติพัฒนา (ชพน.) และอดีตรองนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์บ้านเมืองในปี 2564 ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจปี 2564 ตัวแปรที่สำคัญคือสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 เพราะมีข่าวร้ายเรื่องกลายพันธุ์เป็นพันธุ์ใหม่ที่น่าไปถ่วงถ่วงความหลายประเทศ แต่ภาพรวมคนคิดว่าปี 2564 ภาพรวมเศรษฐกิจจะดีกว่าปีนี้ เพราะประเทศไทยอยู่กับเศรษฐกิจโลกที่มีการคาดการณ์ว่า จากที่เศรษฐกิจโลกปีที่ผ่านมาคิดลบ ยกเว้นจีน แต่ปี 2564 เศรษฐกิจโลกจะฟื้นตัวด้วยเหตุผลหลัก 2 ประการคือ 1.เมื่อมีวัคซีนและมีความพร้อมใช้ในระดับความเชื่อมั่นกิจกรรมต่าง ๆ ทางเศรษฐกิจและการเดินทาง 2.มาตรการการคลังและมาตรการการเงินที่ประเทศมหาอำนาจทางเศรษฐกิจนำมาใช้จะเป็นตัวกระตุ้นเศรษฐกิจโลกให้กลับมา ดังนั้นเศรษฐกิจไทยผูกกับเศรษฐกิจโลก ถ้าไม่เกิดการระบาดโควิด-19 รอบสองที่ จ.สมุทรสาคร แนวโน้มเศรษฐกิจของไทยดีมากเพราะว่าการกระตุ้นเศรษฐกิจจากนโยบายของรัฐบาล โครงการไทยเที่ยวไทยรวมถึงตัวเลขการส่งออกก็ไม่ได้คิดลบอย่างที่คาดคิด ที่ค่อนข้างคิดว่าจะคิดลบเกิน 10 เปอร์เซ็นต์ แต่กลับคิดลบเพียงแค่ 7 เปอร์เซ็นต์ แต่เรามีความโดดเด่นเรื่องการส่งออก โดยเฉพาะเรื่องอุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรมอาหาร อุตสาหกรรมด้านสุขภาพ และอุตสาหกรรมด้านไอที

**◆ “สุวัจน์” ชี้มี 3 ตัวแปรสำคัญ**  
“ตัวแปรที่สำคัญต่อเศรษฐกิจไทยในปีหน้า มี 3 ตัวแปร คือ 1.ปัญหาโควิด-19 ต้องเอาให้อยู่ 2.การเมืองต้องนิ่งและต้องมีเสถียรภาพหากเรามีความรักความสามัคคีกันทุกอย่างเรียบร้อยก็จะทำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้ง่าย 3.การแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่อยู่ในความสนใจเช่น การแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ ที่กำลังพิจารณาต้องมีความชัดเจนรวมถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่สำคัญมาก ที่ผ่านมาระดับชาติแต่ต้องเตรียมเม็ดเงินให้เพียงพอ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่จะเข้าไปกระตุ้น” นายสุวัจน์กล่าว

**◆ วุฒิสภาฉีดพ่นยาฆ่าโควิด**  
ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภา ฝั่งวุฒิสภาว่าตั้งแต่เช้า เจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อภายในห้องประชุมจันทร์ที่ 1 ซึ่งสำหรับการประชุมสมาชิกวุฒิสภา และห้องประชุมกรมการ (กมธ.) ต่าง ๆ รวมถึงทำความสะอาดบริเวณอาคารรัฐสภา ตามมาตรการป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโควิด-19 ที่กลับมาระบาดอีกครั้งในช่วงนี้ โดยในวันที่ 5 ม.ค. จะมีการทำความสะอาดบริเวณห้องประชุมสภาผู้แทน

ราษฎร ห้องประชุมคณะกรรมการทุกห้อง เพื่อกำจัดเชื้อไวรัสโควิด-19

**◆ ขี้นายวัย 44 ดับ ตระเวนเที่ยว**  
ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษก กทม. โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัว เปิดเผยไทม์ไลน์ชายอายุ 44 ปี ผู้ป่วยโควิด-19 เสียชีวิตเมื่อวันที่ 31 ธ.ค. 63 ในพื้นที่กรุงเทพฯ ว่า พบผู้สัมผัสติดเชื้อ 12 ราย และมีผู้สัมผัสเสี่ยงสูง 279 ราย ขอให้ผู้ที่เคยไปร้าน groove evening ร้าน New Jazz ร้าน The SUN และ ร้าน The roof bar เข้าระบบตรวจหาเชื้อด่วน กทม.จะจัดเจ้าหน้าที่ติดต่อไปโดยเร็วที่สุด ซึ่งจากผลสอบสวนโรคชายที่เสียชีวิตดังกล่าว มีอาชีพอิสระ บ้านพักอยู่เขตสาทร กรุงเทพฯ มีประวัติไปเที่ยวสถานบันเทิงหลายแห่งในพื้นที่ กทม. วันที่ 13 ธ.ค. 63 ไปร้าน groove evening กับเพื่อนรวม 6 คน วันที่ 25 ธ.ค. 63 ไปร้าน New Jazz ตรงข้าม เดอะมอลล์ ท่าพระ และร้าน The SUN ถนนบรมราชชนนีกับเพื่อนรวม 3 คน วันที่ 26-27 ธ.ค. 63 มีอาการไข้ วันที่ 28 ธ.ค. 63 ไปร้าน groove evening กับเพื่อนรวม 6 คน วันที่ 30 ธ.ค. 63 ไปตรวจที่ รพ.เจริญกรุงฯ เข้ารักษาใส่ท่อช่วยหายใจและเครื่องช่วยหายใจ วันที่ 31 ธ.ค. 63 อาการแยกลง ส่งต่อ รพ.จุฬาฯ และเสียชีวิต

**◆ ผู้สัมผัสเสี่ยงติดเชื้อเพียบ**  
ส่วนผลการตรวจเชื้อ ผู้สัมผัสเสี่ยงสูง พบพนักงานร้าน New Jazz Swab มีพนักงาน 120 ราย ตรวจพบติดเชื้อ 9 ราย คนในครอบครัวมี 7 ราย ตรวจพบติดเชื้อ 1 ราย ผู้ติดเชื้อคนนี้ทำงานที่ร้าน The roof bar ถนนพระราม 3 คนในร้าน The roof bar มี 12 ราย เป็นผู้สัมผัสกับผู้ติดเชื้อร่วมบ้าน ที่ทำงานในร้าน The roof bar อยู่ระหว่างสอบสวน พนักงานร้าน groove evening มีพนักงาน 35 ราย ทุกคนปลอดภัย เพื่อนร่วมโต๊ะอาหารที่ร้าน groove evening 5 ราย พบติดเชื้อ 2 ราย พนักงานร้าน The SUN ถนนบรมราชชนนี มีพนักงาน 100 ราย อยู่ระหว่างสอบสวน

**◆ ระยองป่วยลามอีก 43 ราย**  
ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดระยอง นายชาญนะ เอี่ยมแสง ผวจ.ระยอง แถลงว่า มีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่มขึ้นอีก 43 ราย รวมผู้ป่วยทั้งหมด 386 ราย มีตรวจหาเชื้อในแบบเชิงลึกรวมผู้ที่เข้ารับการตรวจแล้ว 6,204 ราย โดยผู้ป่วยที่พบมากที่สุดยังเป็นเขตพื้นที่

อ.เมืองระยอง ส่วน อ.วังจันทร์ ยังคงไม่พบผู้ป่วย สำหรับจำนวนที่เพิ่มขึ้นของวันนี้กระจายไปในทั้งหมด 7 อำเภอ อีกเรื่องที่สำคัญ คือ มีการตรวจพบผู้ติดเชื้อ 2 ราย เป็นพ่อค้าไก่สดและพ่อค้าปลาตุ๋นในตลาดแม่แดง ตลาดสดกลางเมืองระยอง ด.ท่าประจักษ์ อ.เมืองระยอง ต้นตอจากบ่อนการพนัน จึงขอแจ้งให้พ่อค้าแม่ค้า และลูกค้าที่มาในตลาด ตั้งแต่วันที่ 19 ธ.ค. 63-2 ม.ค. 64 รีบมาตรวจหาเชื้อ เช่นเดียวกับผู้ที่เข้าไปใน ธ.กรุงเทพ สาขาท่าประจักษ์ อ.เมือง และสาขา อ.นิคมพัฒนา ให้รีบมาตรวจหาเชื้อโควิดโดยเร็ว

**◆ อึ้ง 7 คน มีอาการปอดบวม**  
นพ.สุนทร เจริญภูมิการกิจ สสจ.ระยอง กล่าวว่า สำหรับผู้ป่วยที่ตรวจพบเชื้อโควิด-19 ทั้งหมด 386 ราย มีจำนวน 7 ราย ที่มีอาการปอดบวม แต่อาการทั่วไปยังทรงตัวไม่ ต้องใช้เครื่องช่วยหายใจ โดยแพทย์ได้ให้การรักษาอย่างเต็มที่ ไม่ถึงกับโคม่า สำหรับผู้ป่วยที่อาการทุเลาลง จะมีการนำผู้ป่วยไปยัง รพ.สนามที่เตรียมไว้ ผ่าให้ประชาชนชาวระยองควรหลีกเลี่ยงในจุดเสี่ยง ควรใส่หน้ากากทุกครั้ง ที่เดินทางออกจากบ้าน เว้นระยะห่าง ที่สำคัญควรอยู่บ้านหยุดเชื้อ จะปลอดภัยที่สุด

**◆ จำนวนผู้รักษาอีก 68**  
ที่ห้องประชุม 1 ศาลากลางจังหวัด



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 2)

จันทบุรี นายสุธี ทองแย้ม ผวจ.จันทบุรี พร้อม นายแพทย์ อภิรักษ์ นายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดจันทบุรี แถลงว่า พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ เพิ่มขึ้นมาวันเดียวถึง 68 ราย ทำให้ขณะนี้จันทบุรี มียอดสะสมผู้ป่วยติดเชื้อรวมทั้งสิ้น ทะลุ 122 ราย นับว่าพีคสูงสุด นับตั้งแต่เริ่มมี ระบาระลอก 2 ส่วนใหญ่เป็นผู้ที่เกี่ยวข้อง กับกลุ่มผู้ที่ลักลอบเล่นการพนัน ทั้งนี้ฝากไปถึง ผู้ที่ยังลักลอบเล่นการพนันตามสวนปาล์ม สวน ผลไม้ ที่เป็นกลุ่มเล็ก ๆ ถึงแม้จะไม่ใช่ออนขณะ นี้ ได้สั่งการให้ นายอำเภอ และฝ่ายปกครอง จัด กำลั้งพื้นที่กวดขันปราบปรามอย่างจริงจัง

จากการตรวจสอบไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อราย ใหม่ทั้ง 68 ราย พบมี 1 ราย เป็นคนขับรถคู่ รับ-ส่งนักเรียน เมื่อซัปดาห์ที่แล้ว พบว่าอยู่ในกลุ่มสัมผัสกลุ่มเสี่ยงจากพื้นที่ จ.ระยอง ซึ่ง สันนิษฐานว่าจะติดมาจากพื้นที่นั้น จากนั้นเมื่อ กลับมาขับรถรับ-ส่งนักเรียน จะมีกลุ่มเด็ก นักเรียนที่ขึ้นรถคู่ไปกับคนขับที่ติดเชื้อ ซึ่งใน ส่วนนี้จะจัดว่าเป็นกลุ่มเสี่ยง โดยเจ้าหน้าที่คัด กรองได้จัดความเฝ้าระวังออกเป็นหลายระดับ โดย ระดับแรก จะเป็นคนที่นั่งข้าง ๆ ติดกับคนขับ เบื้องต้นนำตัวมาตรวจหาเชื้อ ซึ่งค้นพบเชื้อ ส่วน ที่สองคือความเสี่ยงต่ำลง คือกลุ่มคนที่นั่งอยู่ด้าน หลังคนขับ ได้นำตัวมาตรวจคัดกรอง อยู่ระหว่าง ส่งตรวจเชื้อ ยังรอผลตรวจ ส่วนกลุ่มที่ 3 เป็น กลุ่มคนที่อยู่รอบข้าง ได้เชิญตัวมาตรวจหาเชื้อ แล้ว อยู่ระหว่างรอผลตรวจ

## ◆ สมุทรสาครเจออีก 541

ที่ จ.สมุทรสาคร แพนแพจ COVID-19 สมุทรสาคร ได้เผยแพร่ข้อมูลจำนวนผู้ติดเชื้อ โควิด-19 ในจังหวัดรายงานโดยสำนักงาน สาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ยอดล่าสุด มี ผู้ป่วยรายใหม่ 541 ราย ทำให้ผู้ป่วยยืนยันสะสม 2,401 ราย หายป่วย 131 ราย โดยไม่มีผู้เสียชีวิต ทั้งนี้ในจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ แยกเป็นการ ค้นหาเชิงรุก 505 ราย ตรวจพบคนไทยติดเชื้อ 57 ราย ต่างด้าว 448 ราย ขณะเดียวกันมีตรวจ พบใน รพ. 36 ราย แยกเป็นคนไทย 29 ราย และ ต่างด้าว 7 ราย ขณะที่บริเวณ รพ.สมุทรสาคร มีคนไทยและคนต่างด้าวมารอดตรวจหาเชื้อ โควิด-19 ที่รพ.พระราชทานตรวจหาเชื้อวันนิกษ์

## ◆ นครปฐมป่วยเพิ่ม 3 คน

ที่ จ.นครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผวจ.นครปฐม เปิดเผยว่า จ.นครปฐม มีผู้ติดเชื้อ เพิ่ม 3 ราย รวมยอดสะสมผู้ติดเชื้อในการระบาด รอบนี้ 65 ราย รักษาหายอีก 5 ราย รวมผู้ป่วยที่ รักษาหาย และกลับบ้านได้ 11 ราย ปัจจุบันมีผู้ ป่วยอยู่ใน รพ. 54 ราย ทั้งนี้ คณะกรรมการโรค ติดต่องจังหวัดนครปฐม มีมติเห็นชอบให้ปิด สถานบริการ ผับ บาร์ อาบอบนวด สถานบันเทิง สถานประกอบการใดที่ทำให้บริการคล้ายสถาน บริการ รวมถึงสวนสนุก สนามเด็กเล่น เครื่อง เล่นสำหรับเด็กในตลาดนัด ติเตสมุกเกอร์ ร้าน เกม ร้านอินเทอร์เน็ต สนามชนไก่ สนามแข่ง ทุกประเภท สถานที่จัดเลี้ยง สนามพระเครื่อง สถานเสริมความงาม สถานที่สักหรือเจาะผิวหนัง หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย สถานที่ออก กำลังกาย-ฟิตเนส สถา นวดแผนไทย สนาม มวย โรงยิม สถาบันศิลปะ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง ส่วนร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ภัตตาคาร ศูนย์อาหาร ห้างสรรพ ลินค้า ศูนย์การค้า ห้างประชุม สถานที่จัด นิทรรศการ ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่ง รถขึ้น ทาบเร่ แผงลอย ตลาดนัด ตลาดนัด ตลาดค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านเสริมสวย สระว่ายน้ำ ศูนย์การเรียนรู้ ห้องสมุดสาธารณะ โรงภาพยนตร์ สวนสัตว์และ ร้านสะดวกซื้อ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน

ควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

## ◆ หมุ่มติดโรคเที่ยวเขาค้อ

ที่ จ.เพชรบูรณ์ สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดเพชรบูรณ์เปิดเผยไทม์ไลน์ผู้ติดเชื้อ โควิด-19 เพศชาย อายุ 21 ปี เดินทางออกจาก จ.สมุทรสาคร เมื่อวันที่ 30 ธ.ค. ไปเที่ยวเขา ค้อ ภูทับเบิก วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว พร้อม กับระบุว่าขอให้ผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่ต่าง ๆ เหล่านี้สังเกตอาการตนเอง ถ้ามีไข้ ไอ อ่อนเพลีย จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นรับรสไม่ได้ ให้ รีบไปพบแพทย์เน้นสวมหน้ากากอนามัย เว้น ระยะห่าง หมั่นล้างมือ หลีกเลี่ยงไปนสถานที่ แออัด และสถานไทยชนะทุกครั้ง ขณะที่โลก ออนไลน์ได้ช่วยกันแชร์ไทม์ไลน์ของหมุ่มคน ดังกล่าว พร้อมกับระบุว่า ควรจะทำการฟ้ง หมุ่มที่ติดโควิดคนนี้ เนื่องจากทำให้สังคมได้ รับความเดือดร้อน

## ◆ เชียงรายป่วยโควิดเป็นศูนย์

ที่ จ.เชียงราย ศูนย์ข้อมูลโควิด-19 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย แจ้ง สถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ว่าผู้ติดเชื้อ 3 รายล่าสุด ที่นอนพักรักษาตัวอยู่ที่ รพ.เชียงราย ประชานเคราะห์ได้รับการรักษาจนมีอาการหาย ดีแล้ว โดยไม่พบเชื้อติดต่อกันเป็นเวลา 10 วัน ตามมาตรฐาน ดังนั้นแพทย์จึงอนุญาตให้กลับ บ้านได้ทั้งหมด ส่งผลทำให้ตัวเลขผู้ติดเชื้อตั้งแต่วันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 63 รวม 64 ราย เกือบ ทั้งหมดเป็นผู้ที่เดินทางมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และตรวจพบเชื้อในสถานกักกันโรคของรัฐ ปัจจุบันไม่เหลือผู้ติดเชื้อที่อยู่รักษาที่ รพ.แม่ แต่รายเดียว ขณะที่ยังคงมีผู้ที่ได้รับการกักตัวอยู่ ในสถานกักกันโรคของรัฐ 101 ราย แต่ล่าสุดได้ พ้นกำหนดการกักเป็นเวลา 14 วัน อีก 8 ราย และเมื่อตรวจแล้วไม่พบการติดเชื้อก็ได้ให้ออก ไปได้จึงเหลือผู้ที่กำลังได้รับการกักตัว 93 ราย และในรอบหลายวันที่ยังไม่มีผู้เดินทางมาจาก ประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะ จ.ท่าขี้เหล็ก ประเทศเมียนมา เข้ามาทางด่านพรมแดน อ.แม่สาย จ.เชียงราย อีกเลยทำให้สถานกักกัน โรคของรัฐที่มี 11 แห่งทั่วจังหวัด ไม่มีคววม แออัดเหมือนเดิมอีก

□ อ่านต่อหน้า 11



# เดลินิวส์

ข่าวประจำวันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ.2564 หน้า 1 (ต่อหน้า 11)

## 'โควิด'

□ ต่อจากหน้า 2

### ◆ สวมหมอกเฝ้าระวังสูงสุด

ที่ จ.แม่ฮ่องสอน นายสิทธิชัย จินดาหลวง ผวจ.แม่ฮ่องสอน ติดตามความคืบหน้าตั้งจุดตรวจจุดคัดกรองประจำหมู่บ้าน ชุมชน 51 หมู่บ้าน ใน 7 อำเภอ อ.เมืองแม่ฮ่องสอน 12 จุด อ.ขุนยวม 5 จุด อ.แม่สะเรียง 5 จุด อ.สบเมย 6 จุด อ.แม่ลาน้อย 12 จุด อ.ปางมะผ้า 7 จุด และ อ.ป่าเย็บ 4 จุด เพื่อเฝ้าระวังเชื้อโควิด-19 นอกจากนี้ ยังได้ประกาศกำหนดให้พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทั้งจังหวัดเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด ทั้ง 7 อำเภอ และให้นายอำเภอเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการพื้นที่และมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค

### ◆ โควิดทำพ่อค้าแม่ค้าโอด

ที่ จ.เชียงใหม่ ผู้สื่อข่าวไปสำรวจตลาด

วโรตสในตัวเมืองเชียงใหม่ แหล่งจำหน่ายอาหารพื้นเมืองรวมทั้งของฝากยอดนิยมนักท่องเที่ยวพบว่า มีนักท่องเที่ยวยังคงพากันเลือกซื้อของฝากอย่างต่อเนื่องแต่ไม่คึกคักเท่าทุกปีที่ผ่านมา ท่ามกลางมาตรการเฝ้าระวังป้องกันโควิด-19 เข้มงวดจากการสอบถามเจ้าของร้านต่าง ๆ ส่วนบอกตรงกันว่ายอดขายลดลงกว่าครึ่ง ซึ่งยังดีที่มีมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายทั้งโครงการคนละครึ่ง และเที่ยวด้วยกันที่มีส่วนช่วย ขณะที่ของฝากยอดนิยมนยังคงเป็นอาหารพื้นเมืองทั้งแคบหมู น้ำพริกหนุ่ม และไส้อั่ว

### ◆ สหรัฐวันเดียวเกือบ 3 ส.คน

จำนวนผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ใหม่ในสัปดาห์เพิ่มขึ้นกว่า 2.9 แสนคน เมื่อวันที่ 2 ม.ค. และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีก 2,373 คน ส่วนอังกฤษ ติดเชื้อใหม่เกิน 50,000 คน 2 วัน

ติดต่อกันเพิ่มความตึงเครียดให้กับทุกฝ่าย โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับระบบสาธารณสุข ในเวลาเดียวกันสมาคมผู้สื่อข่าวการเมืองแห่งชาติ ซึ่งเป็นสหภาพบุคลากรของสหราชอาณาจักรเรียกร้องนายกรัฐมนตรีนอร์ริส จอห์นสัน และกระทรวงศึกษาธิการเลื่อนกำหนดการกลับมาเปิดการเรียนการสอนในโรงเรียน จากวันที่ 4 ม.ค. นี้ ออกไปก่อนเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดยังคงรุนแรง

### ◆ ราชกิจจานุเบกษา ออก 8 กฎเหล็ก

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 16) โดยนายกฯ ออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติแก่ส่วนราชการ รวม 8 ข้อ ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค. 64 เวลา 06.00 น.

เป็นต้นไป นอกจากนี้ ราชกิจจานุเบกษา ยังได้เผยแพร่กำหนดพื้นที่ควบคุมสูงสุด ตามบัญชีรายชื่อจังหวัด ประกอบด้วย 1.กรุงเทพฯ 2.จ.กาญจนบุรี 3.จ.จันทบุรี 4.จ.ฉะเชิงเทรา 5.จ.ชุมพร 6.จ.ชลบุรี 7.จ.ตราด 8.จ.ตาก 9.จ.นครนายก 10.จ.นครปฐม 11.จ.นนทบุรี 12.จ.ปทุมธานี 13.จ.ประจวบคีรีขันธ์ 14.จ.ปราจีนบุรี 15.จ.พระนครศรีอยุธยา 16.จ.เพชรบุรี 17.จ.ราชบุรี 18.จ.ระนอง 19.จ.ระยอง 20.จ.ลพบุรี 21.จ.สิงห์บุรี 22.จ.สมุทรปราการ 23.จ.สมุทรสงคราม 24.จ.สมุทรสาคร 25.จ.สุพรรณบุรี 26.จ.สระแก้ว 27.จ.สระบุรี 28.จ.อ่างทอง รวมทั้งสิ้น 28 จังหวัด ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 4 ม.ค.64 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น ตั้งแต่วันที่ 3 ม.ค. 64 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ผอ.ศบค.